
รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิชาการครั้งท่ี 5/2558
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คณะกรรมการผูเขารวมประชุม
1. นายสุวรรณ  บูราพรนุสรณ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะกรรมการ
2. นายศักดิ์ชาย  แกวศรีนวล หัวหนาผูตรวจราชการ ส.ป.ก. คณะกรรมการ
3. นายฉลอง  มณีโชติ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี คณะกรรมการ
4. นางสาวสุรางค  ผลประเสริฐ ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายปฏิรูปท่ีดิน คณะกรรมการ

ผูแทนผูอํานวยการสํานักกฎหมาย
5. นางบุญธิชา  ชมชื่น ผูเชี่ยวชาญดานการเพ่ิมประสิทธิภาพ คณะกรรมการ

การใชท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน
6. นางสาวอัจฉรา  วัฒนะเจริญ ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารเงินกองทุนการปฏิรูปท่ีดิน  คณะกรรมการ
7. นางสาวจุฑาสินี  ขําวิไล นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ คณะกรรมการ

ผูแทนผูอํานวยการสํานักบริหารกองทุน
8. นางสาวเสาวคนธ  เลาวะยานนท นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ คณะกรรมการ

ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ
9. นายศิโรจน  ไมตรีจิต นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ คณะกรรมการ

ผูแทนผูอํานวยการสํานักจัดการปฏิรูปท่ีดิน
10. นายวิโรจน  ปญญาวชิร นายชางสํารวจอาวุโส คณะกรรมการ

ผูแทนผูอํานวยการสํานักจัดการแผนท่ีและสารบบ
11. นางสาวประไพ  งามเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ คณะกรรมการ

ผูแทนผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง
12. นายชูชาติ  เดนศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการ

ผูแทนผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี
13. นายปราโมทย  จิตตสกูล วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ คณะกรรมการ

ผูแทนผูอํานวยการสํานักพัฒนาพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน
14. นางสาววิไลลักษณ  เพชรลอม ผูอํานวยการสํานักวิชาการและแผนงาน คณะกรรมการ

และเลขานุการ
15. นางอาทิตยา  พองพรหม ผูอํานวยการกลุมวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปท่ีดิน คณะกรรมการ

    และผูชวยเลขานุการ
16. นางวันเพ็ญ  จิรทรัพยเจริญ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ คณะกรรมการ

    และผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการผูไมเขารวมประชุม
1. นายเอนก  ธํารงมาศ ผูเชี่ยวชาญดานการจัดท่ีดิน ติดราชการ
2. นางดารณี  ชนะชนม ผูเชี่ยวชาญดานการปฏิรูปท่ีดิน ติดราชการ

/3. นายพงษพิเชษฐ...
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3. นายพงษพิเชษฐ  เกาเอ้ียน ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย ติดราชการ
ผูเขารวมประชุม
1) นางเยาวนิจ  เพ็ชรน้ําเขียว นิติกรชํานาญการพิเศษ
2) นายอัครเดช รมโพธิ์เย็น นิติกรชํานาญการ
3) นางสาวนวพร  จาริชา นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิชํานาญการ
4) นางสาวกานดา ศากยะโรจน  นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการ
5) นางสาวเยาวลักษณ แกวยอด นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการ
6) นางสาวอารีวรรณ เซงตระกูล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
7) นางสาวอัญชลี  เซงตระกูล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
8) นางวรวนิต จันทรแจมใส นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการ
9) นางสาวอนุสรา  มูลปอม นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินปฏิบัติการ
10) นายณัฐพล ขานหมัด นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินปฏิบัติการ
11) นางสาวพรพรรณ ปะทาเส นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
12) นายสุพจน  สุขสิทธิ เจาพนักงานสถิติชํานาญงาน
13) นางสุดา  มาลากุล ณ อยุธยา เจาพนักงานสถิติชํานาญงาน
14) นางนันทพร  คําเปยม เจาพนักงานเผยแพรประชาสัมพันธชํานาญงาน
15) นางอภิชญา  พลอยประดับ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
16) นางปทมพร  จูเจตสุข พนักงานอัดสําเนา
17) นางสาวเกยูร เมาทอง เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน
18) นายธิติพันธ  ศรีภมร เจาหนาท่ีปฏิรูปท่ีดิน
19) นายทรงวุฒิ  มวงเจริญ พนักงานจางเหมาบริการ
20) นายจตุพร แสงแกว พนักงานจางเหมาบริการ
21) นายเฉลิมชัย รัตนาวรวิเศษ พนักงานจางเหมาบริการ
22) นางสาวอัญชลี  มณีสรอย พนักงานจางเหมาบริการ
23) นายมานพ  ลามอ พนักงานจางเหมาบริการ
24) นางสาวอัจฉรา สีแตง พนักงานจางเหมาบริการ

เริ่มประชุมเวลา 08.45 น.

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งนี้ เปนการประชุมครั้งท่ี 5/2558

มติท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
ครั้งท่ี 4/2558 วันพฤหัสบดีท่ี 18 มิถุนายน  2558
นางสาววิไลลักษณ เพชรลอม ผูอํานวยสํานักวิชาการและแผนงาน คณะกรรมการและ

เลขานุการ แจงท่ีประชุม หากมีขอคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือมีการแกไขแจงไดท่ีฝายเลขาฯ
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม

/ระเบียบ...
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ
-ไมมี-

มติท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องท่ี 4.1 รายงานความกาวหนา  จํานวน 2 เรื่อง

(1) การมีสวนรวมของเกษตรกรในการดําเนนิงานโครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียง
                         ตําบลเลยวังไสย อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย

โดย  นางสาวนวพร  จาริชา นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการ
            สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเลย
วัตถุประสงค
1. เพ่ือศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผูเขารวมโครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของเกษตรกรในการดําเนินงานโครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวมของเกษตรกรในการดําเนินงานโครงการนิคม

เศรษฐกิจพอเพียง
4. เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมของเกษตรกรในการดําเนินงาน

โครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียง
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. ทราบถึงระดับการมีสวนรวมของเกษตรกรในการดําเนินงานโครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียง
2. ผลการวิจัยใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข การดําเนินงานโครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียง

ใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอเกษตรกรและสนองตามนโยบายของ ส.ป.ก.
กรอบแนวคิดการวิจัย
1. สภาพสังคม ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา และตําแหนงทางสังคม
2. สภาพเศรษฐกิจ ประกอบดวย จํานวนสมาชิกในครัวเรือน จํานวนแรงงานภาคการเกษตร

พ้ืนท่ีทําการเกษตร รายไดเฉลี่ยตอป รายไดจากการเกษตรเฉลี่ยตอป และรายไดนอกการเกษตรเฉลี่ยตอป
3. การมีสวนรวมของเกษตรกรในการดําเนินงานนิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดิน

ประกอบดวย ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน ดานการมีสวนรวมรับ
ผลประโยชน และดานการมีสวนรวมในการประเมินผล

ระเบียบวิธีวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

1) ประชากร ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ เกษตรกรในเขตพ้ืนท่ีนิคมเศรษฐกิจพอเพียงใน
เขตปฏิรูปท่ีดินท่ีเขารวมโครงการฯหมูท่ี 1, 3, 4 และหมูท่ี 8 ตําบลเลยวังไสย อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย
จํานวน 100ราย

2) กลุมตัวอยาง เก็บขอมูลจากกลุมประชากรท้ังหมด คือ จํานวน 100 ราย จากหมูท่ี 1, 3,
4 และหมูท่ี 8 ตําบลเลยวังไสย อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย โดยมีการนัดสัมภาษณเกษตรกรผานผูนําชุมชน
สามารถทําการสัมภาษณไดท้ังสิ้น จํานวน 85 ราย

/2. เครื่องมือ...
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2. เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล
1) การสรางเครื่องมือการวิจัย ใชแบบสอบถามแบบมีโครงสราง (Structured interview)

เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงการสัมภาษณออกเปน 3 ตอน
ตอนท่ี 1 ขอมูลสภาพสังคม และเศรษฐกิจของเกษตรกร
ตอนท่ี 2 การมีสวนรวมของเกษตรกรในการดําเนินงานโครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียง

ตําบลเลยวังไสย อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย
ตอนท่ี 3 ปญหา/ขอเสนอแนะการมีสวนรวมของเกษตรกรในการดําเนินงานโครงการ

นิคมเศรษฐกิจพอเพียง
2) การทดสอบเครื่องมือตรวจสอบคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามไป

ทดลองสอบถามกับกลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ีนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลหนองแซง อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน
จํานวน 30 ราย เพ่ือนํามาวิเคราะหทางสถิติหาคาความเชื่อม่ัน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป มีความนาเชื่อถือของ
Cronbach’s Alpha ระดับการมีสวนรวม เทากับ 0.951 แลวนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลจริง ตอไป

3) การเก็บรวบรวมขอมูล มีข้ันตอน ดังนี้
3.1) จัดทําแผนการออกเก็บขอมูลเกษตรกรจากกลุมตัวอยาง
3.2) ประสานงานกับผูนํากลุม/ผูนําชุมชน เพ่ือนัดหมายเกษตรกรกลุมตัวอยาง เพ่ือให

ผูวิจัยสัมภาษณตามแผน
3.3) เก็บรวบรวมขอมูล โดยการออกไปสัมภาษณตามวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีกําหนดไว

ในแตละหมูบานดวยตนเอง
4) การวิเคราะหขอมูล และสถิติท่ีใชการวิจัย นําขอมูลปฐมภูมิท่ีรวบรวมจากแบบสัมภาษณ

มาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ กอนนํามาจัดหมวดหมูและลงรหัสขอมูล หลังจากนั้นนําขอมูลไปวิเคราะหโดย
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สําหรับสถิติในการวิเคราะหขอมูล เปนดังนี้

ตอนท่ี 1 วิเคราะหขอมูลสภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร ดวยคาความถ่ี
(frequency) คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) คา
ต่ําสุด (minimum) คาสูงสุด (maximum)

ตอนท่ี 2 วิเคราะหการมีสวนรวมของเกษตรกรในการดําเนินงานโครงการนิคมเศรษฐกิจ
พอเพียง ตําบลเลยวังไสย อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย ดวยคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เกณฑการใหคะแนนการมีสวนรวมของเกษตรกร
มากท่ีสุด คาคะแนน 4.21 – 5.00 คะแนน
มาก คาคะแนน 3.41 – 4.20 คะแนน
ปานกลาง คาคะแนน 2.61 – 3.40 คะแนน
นอย คาคะแนน 1.81 – 2.60 คะแนน
นอยท่ีสุด คาคะแนน 1.00 – 1.80 คะแนน

ตอนท่ี 3 ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวมของเกษตรกรในการดําเนินงานโครงการนิคม
เศรษฐกิจพอเพียง ตําบลเลยวังไสย อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย โดยใช Cross tab และ Chi-square แสดง
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ 10 ตัว กับตัวแปรตาม 4 ตัว

เกณฑการใหคะแนนของการมีสวนรวมของเกษตรกร
มาก ถึง มากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 3.41 – 5.00 คะแนน
ปานกลาง คาคะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 คะแนน
นอยท่ีสุด ถึง นอย คาคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 2.60 คะแนน

/ตอนท่ี 4...
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ตอนท่ี 4 ขอมูลปญหาและขอเสนอแนะของการมีสวนรวมของเกษตรกร ในการดําเนินงาน
โครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ดวยคาความถ่ี

ผลการศึกษา
 1. สภาพเศรษฐกิจ สังคมของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลเลยวังไสย

อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย
1) เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย  มีอายุเฉลี่ย 47.59 ป  เกษตรกรสวนใหญจบการศึกษา

ระดับประถมศึกษา เกษตรกรสวนใหญไมมีตําแหนงใดๆทางสังคม มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.66 คน
2) เกษตรกรโดยสวนใหญมีจํานวนแรงงานทางการเกษตรเฉลี่ย 2.9 คน  เกษตรกรมีพ้ืนท่ีทํา

การเกษตรเฉลี่ย 39.9 ไร เกษตรกรสวนใหญมีรายไดท้ังหมดเฉลี่ยตอป 173,381.18 บาท  เกษตรกรมีรายได
จากการเกษตรเฉลี่ยตอป 132,798.76 บาท เกษตรกรมีรายไดนอกการเกษตรเฉลี่ยตอป 64,418.64 บาท

2. การมีสวนรวมของเกษตรกรในการดําเนินงานโครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลเลยวังไสย
อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย พบวา เกษตรกรมีสวนรวมอยูในระดับมาก ท้ัง 4 ดาน 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ
3.69 คะแนน 2) การมีสวนรวมรับผลประโยชน 3.69 คะแนน 3) การมีสวนรวมดําเนินงาน 3.63 คะแนน 4)
การมีสวนรวมในการประเมินผล 3.53 คะแนน

3. การไมมีสวนรวมของเกษตรกร
1) ดานการตัดสินใจเกษตรกรไมมีสวนรวมมากท่ีสุดในประเด็นการเขารวมปะชาคมเพ่ือเสนอ

ปญหา/ความตองการในการดําเนินงานนิคมฯ รอยละ 9.4
2) ดานการดําเนินงานเกษตรกรไมมีสวนรวมมากท่ีสุดในประเด็นการมีสวนรวมใหการ

สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ/ทุน/แรงงานในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมในนิคมฯ รอยละ 17
3) ดานการรับผลประโยชนเกษตรไมมีสวนรวมมากท่ีสุดในประเด็นการใชประโยชนจาก

สาธารณูปโภคท่ีไดจัดสรางข้ึนในนิคมฯ รอยละ 9.4
4) ดานการประเมินผล เกษตรกรไมมีสวนรวมมากท่ีสุดในประเด็นการไดรับการแตงตั้งเปน

กรรมการในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของนิคมฯ รอยละ 9
4. ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวมของเกษตรกรในการดําเนินงานโครงการนิคมเศรษฐกิจ

พอเพียงตําบลเลยวังไสย อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเพ่ือวิเคราะหขอมูลความ
เก่ียวของของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยการวิเคราะห Chi-square พบวา

1) ตําแหนงทางสังคม มีความเก่ียวของกับการมีสวนรวมของเกษตรกรในการประเมินผล
2) รายไดท้ังหมดเฉลี่ยตอป มีความเก่ียวของกับการมีสวนรวมของเกษตรกร 2 ดาน ไดแก

ดานการดําเนินงาน และดานการประเมินผล
3) รายไดจากการเกษตรเฉลี่ยตอป มีความเก่ียวของกับการมีสวนรวมของเกษตรกรดาน

การมีสวนรวมในการประเมินผล
ขอเสนอแนะ
1. ดานการมีสวนรวมของเกษตรกร

1) ดานการมีสวนรวมตัดสินใจ มีขอเสนอแนะคือ เกษตรกรสวนมากไมคอยมีความรู แนวคิด
จึงมาจากคานิยม ประเพณี ท่ีทําตอๆกันมา ฉะนั้นเจาหนาท่ีควรทํางานแบบเชิงรุก

2) ดานการมีสวนรวมดําเนินงาน มีขอเสนอแนะคือ เกษตรกรมีโอกาสนอยมากในการเขาไปมี
สวนรวมในการดําเนินงาน เจาหนาท่ีควรใหโอกาสเกษตรกรใหมากข้ึน

3) ดานการมีสวนรวมรับผลประโยชน มีขอเสนอแนะคือ เกษตรกรสวนมากยังไมคอยไดรับ
ผลประโยชนจากโครงการนิคมฯ เนื่องจากยังไมไดเริ่มดําเนินกิจกรรมกลุมตามโครงการ เจาหนาท่ีควรจัดทํา
โครงการท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี และดําเนินการในข้ันตอนตอไป /4) ดานการ...
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4) ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล มีขอเสนอแนะคือ เจาหนาท่ีควรใหโอกาสเกษตรกร
เขาไปมีสวนรวมในการประเมินผลใหมากข้ึน

2. ขอเสนอแนะของผูวิจยั
2.1  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน

1) ขอเสนอแนะตอเกษตรกร
- เกษตรกรควรใหความรวมมือในดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจมากกวานี้
- เกษตรกรตองมีการรวมกลุมท่ีเขมแข็ง
- เกษตรกรไมควรสงตัวแทนเขารับการฝกอบรม หรือหากจําเปนควรมอบหมายให

บุคคลในบานท่ีปฏิบัติงานรวมในแปลงเขารับการฝกอบรมแทน
2) ขอเสนอแนะตอเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการ

- ควรศึกษาขอมูลบริบทของพ้ืนท่ีใหครบทุกดาน
- หลังจากไดขอมูลและทําการศึกษาวิเคราะหกิจกรรมอาชีพท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและ

เกษตรกรแลว ควรใหเกษตรกรทําการรวมกลุมพรอมแตงตั้งคณะกรรมการตามกิจกรรมอาชีพท่ีเกษตรกรสนใจเขา
รวม และรวมวางแผนการดําเนินงานระยะยาว

2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการวิจัยตอไป
1) ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางในการพัฒนาโครงการนคิมเศรษฐกิจพอเพียง
2) ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องเสนทางการตลาดพืชเศรษฐกิจท่ีไดมาตรฐาน GAP ท่ีเจาหนาท่ี

ใหการสนับสนุนจัดฝกอบรมเกษตรกรในพ้ืนท่ีนิคมฯ
3) ควรมีการศึกษาเรื่องแนวทางความสําเร็จของกลุมเกษตรกรในโครงการนิคม

เศรษฐกิจพอเพียง
ท่ีประชุมใหขอคดิเห็นและขอเสนอแนะดังนี้
ประธานคณะกรรมการฯ สอบถาม จากหัวขอการนําเสนอ กรณีการมีสวนรวมของเกษตรกร ท่ี

กลาววาเกษตรกรไมเขาใจเรื่องนิคมฯ ไมทราบวามีการเก็บขอมูลเบื้องตน หรือมีการทําความเขาใจกับชุมชน
กอนท่ีจะเขาทําวิจัยหรือไม

นางสาวนวพร จาริชา นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการ นักวิจัย ชี้แจงวา โครงการนคิมฯ เปน
ความรับผิดชอบของ ผอ. กลุมยุทธศาสตรฯ ส.ป.ก. เลย ตั้งแตเริ่มดําเนินการ เบื้องตนทราบวามีการชี้แจง
เกษตรกร แตไมม่ันใจวาชี้แจงลักษณะไหน เนื่องจากไมไดเขาไปมีสวนรวมดวย ในสวนของนักวิจัยไดรับมอบหมาย
จากปฏิรูปท่ีดินจังหวัด ใหรับผิดชอบเรื่องการฝกอบรมในนิคมฯ เม่ือปลายป 2557 จึงมีความตองการท่ีจะทราบวา
การดําเนินการโครงการฯ มีปญหาหรือขอผิดพลาดตรงไหน จึงเปนท่ีมาถึงการทํางานวิจัยในเรื่องการมีสวนรวม
ของนิคมฯ

ประธานคณะกรรมการฯ กลาววา ปกติโครงการนิคมฯ เริ่มแรกคือตองมีการทําความเขาใจ
และเขาถึงกอนท่ีจะเขาไปพัฒนาได เม่ือพิจารณาจากผลการศึกษานี้ เหมือนกับวาเกษตรกรไมรูเรื่องอะไรเลย ซึ่ง
ผิดกับหลักการ Road Map ท่ีทําไว จึงทําใหเห็นวาการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ไมสอดคลองกับ Road Map ท่ีมี

นางสาวนวพร จาริชา ชี้แจงวา ไดทําการศึกษามาระดับหนึ่งกอนท่ีจะทําการวิจัย แตจากการ
สัมภาษณเกษตรกรเบื้องตน โครงการฯ ท่ีเขาไปดําเนินงานไมสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร ในสวนการ
จัดเวทีทําความเขาใจกับเกษตรกร พบวามีบางสวนท่ีทราบ และบางสวนไมทราบ

ประธานคณะกรรมการฯ สอบถาม ประชากรท่ีทําการศึกษา อยูในนิคมฯ หมดใชหรือไม
นางสาวนวพร จาริชา ชี้แจงวา อยูในนิคมฯ ท้ังหมด แตมีบางรายไมไดอยูในเขตปฏิรูปท่ีดิน

/นายฉลอง...
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นายฉลอง มณีโชติ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาถายทอดและเทคโนโลยี กลาววา ประเด็นแรก
ปญหาตัวแปรตาม บางตัวอาจจะวัดไมไดในขณะท่ีกําลังศึกษา เนื่องจากกิจกรรมยังไมเกิด เม่ือประมวลผลจึงไม
แสดงผลออกมา ยกตัวอยางตัวแปรตาม การมีสวนรวมของเกษตรกรดานการมีสวนรวมรับผลประโยชน ซึ่งจะเกิด
จากการอบรมเรียบรอย แลวนําไปปฏิบัติ ประเด็นท่ีสอง จํานวนเนื้อท่ีทําเกษตร ในตารางท่ีระบุ นอยกวา 50 ไร
หรือมากกวา 50 ไร เปนการกําหนดตามกฎหมายปฏิรูปท่ีดินใชหรือไม การกําหนดชวงการถือครองตองพิจารณา
จากประชากรในพ้ืนท่ีทําการวิจัยวาการกระจายการถือครองท่ีดินมากกวาหรือนอยกวา 50 ไร มีมากนอยเพียงไร
ซึ่งจากขอมูลจะเห็นไดวา เกษตรกรถือครองท่ีดินเกิน 50 ไรมีไมมาก ดังนั้นการจัดชวงการถือครอง อาจจะตอง
นิยามศัพทเพ่ิม เชน กรณีมีท่ีดินมากจะมีสวนรวมมาก มีท่ีดินนอยมีสวนรวมนอย โดยพิจารณาจากการกระจายตัว
ของประชากร สามารถนําไปกําหนดในนิยามไดวา มีท่ีดินมาก คือมีดินตั้งแต 30 ไรข้ึนไป มีท่ีดินนอย คือมีตั้งแต
30 ไรลงมา เหตุผลท่ีบอกอยางนี้ ดูจากการศึกษาท่ีกลาววา การวิเคราะห Chi-Square ไมสามารถนําขอมูลไป
วิเคราะหได เนื่องจากการแบงชวงอาจจะนอยไป อาจจะตองไปแบงชวงเพ่ิม เพ่ือใหสามารถวิเคราะหได การศึกษา
โดยวิธี Chi-Square หาความสัมพันธเพ่ือตอบขอสมมุติฐานในแตละประเด็น เม่ือไปพิสูจนไดแลววาสัมพันธหรือไม
สัมพันธ ในระดับความเชื่อม่ัน 95% หรือ 99% ซึ่งเม่ือไดคาออกมา ก็ควรนําไปศึกษาตอวา สมมติฐานท่ีปฏิเสธ
หรือท่ียอมรับจากปจจัยอะไร ซึ่งสามารถนําขอมูลท่ีสัมภาษณมาอธิบายได

ประธานคณะกรรมการฯ สอบถาม การตั้งสมมุติฐานมีจํานวนมาก เม่ือนําไปศึกษา Chi-Square
จึงทําใหตัวแปรบางตัวไมสามารถวิเคราะหไดใชหรือไม

นางสาวนวพร จาริชา ชี้แจงวา การตั้งสมมุติฐานเปนการตั้งสมมุติฐานโดยรวม ตองมีปจจัยใด
ปจจัยหนึ่งอยางนอยหนึ่งปจจัย โดยพิจารณาจากปจจัยท่ีมีสวนรวม แตไมไดกําหนดวาตองมีอะไรบาง แตกําหนด
ไววาตองมีอยางนอยหนึ่งปจจัย จากการศึกษาพิจารณาท้ัง 2 ดาน ดานเศรษฐกิจและสังคม หากดานใดดานหนึ่งได
2 หรือ 3 ปจจัย ถือวาผลการศึกษาไดตามท่ีตั้งสมมุติฐานไว

นางอาทิตยา พองพรหม ผูอํานวยการกลุมวิจยัและพัฒนาการปฏิรูปท่ีดิน กลาววา งานวิจัยเรื่อง
นี้เนื ่องจากนักวิจัยกําหนดกรอบไวคอนขางแคบ และตัวแปรมีจํานวนนอย ซึ ่งเคยแนะนําไปแลวตอนทํา
ขอเสนอโครงการฯ วาอาจจะไมครอบคลุมประเด็นที่จะสามารถอธิบายได อยางเชน กระบวนการของนิคมไม
สามารถอธิบายไดวาทําไมถึงเปนอยางนี ้ มีที่มาอยางไร แตในการศึกษาวิเคราะหมาไมถือวาผิด แตขอให
เพิ่มเติม ตามที่ผอ. ฉลอง แนะนํา กรณีบางอยางที่วิเคราะหโดยใช Chi-square ไมได อาจจะพิจารณาใช
คาสถิติอ่ืน หรืออาจจะใชการอธิบายโดยนําขอมูลสัมภาษณท่ีมีอยูมาอธิบายสมมุติฐานที่ไมมีความสัมพันธ เปน
การนําขอมูลเช ิงคุณภาพมาอธิบายขอมูลเช ิงปริมาณวาเกิดความสัมพันธ หรือไม ส ัมพันธ  ในสวนของ
รายละเอียดเรื่องการจัดชวงความถ่ีท่ีตองปรับปรุง เนื่องจากจํานวนตัวอยางที่เก็บมามีนอย เมื่อนํามาแบงกลุม
ทําใหเกิดชวงความถ่ีนอย มีผลทําใหเวลาวิเคราะห Chi-Square ทําไมไดเหตุผลจากคาความถ่ีนอยกวา 5 หลายเรื่อง
การวิเคราะหจึงทําไมได ควรดูวาถานําขอมูลซึ่งเปนตัวเลขไปใชวิธีอ่ืนจะวิเคราะหไดหรือไม หรือวาลองแลวไมได
ก็สามารถใชตารางเปอรเซ็นตอธิบายได ในสวนนี้เปนแคความเห็นเทานั้น ในสวนการอธิบายผลในตารางท่ี
กลาววา “สรุปวาการมีสวนรวมของเกษตรดานการมีสวนรวมประเมินผลข้ึนอยูกับจํานวนรายไดจากการเกษตร
เฉลี่ยตอปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05” ถาวิเคราะหโดย Chi-Square นาจะใชคําวา “สัมพันธ” ไม
นาจะใชคําวา “ข้ึนอยูกับ”

นางสาวนวพร จาริชา เพ่ิมเติม ตามท่ี ดร. อาทิตยากลาว จํานวนตัวแปรมีจํานวนนอย จึงทําให
บางปจจัยไมสามารถวิเคราะห โดย Chi-Square ได

นายฉลอง มณีโชติ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาถายทอดและเทคโนโลยี กลาววา ตัวแปรอิสระท่ี
แบงเปน 2 ชวงสามารถทําได แตปญหาอยูท่ีความถ่ีของตัวแปรตามมีนอย หากแบงชวงตัวแปรตามใหมีความถ่ี
มากข้ึน ก็สามารถใชวิธี Chi-Square วิเคราะหได

/นางอาทิตยา...

/นายฉลอง...
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นางอาทิตยา พองพรหม ผูอํานวยการกลุมวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปท่ีดิน กลาวเพ่ิมเติม การ
กระจายขอมูลท่ีมีอยู กระจายไมมาก เวลาแบงขอมูล ขอมูลจะอยูในกลุมใดกลุมหนึ่ง มีผลทําใหเกิดความถ่ีนอย
ในการเรียงลําดับของนักวิจัยแสดงใหเห็นถึงความเขาใจตอการเรียงลําดับ มีการเรียงเปนข้ันเปนตอน มากท่ีสุด
มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด แตเนื่องจากขอมูลไมคอยกระจายจึงทําอะไรไดไมมาก นาจะเกิดจากขอมูลท่ีไดมา
ถากรณีนี้ อาจจะไมตองใช Chi-Square วิเคราะห ใชอธิบายตารางแทน ขอมูลท่ีไดมาเปนตัวเลขสามารถใชวิธีหา
คาเฉลี่ย หรือใชวิธี ANOVA ตามท่ี ผอ. ฉลอง แนะนํา ซึ่งวิธี ANOVA ตัวอยางประชากรนอยไมเปนไร จัดกลุมงาย
ๆ แลวนําคาท่ีเปนตัวเลขมาเปรียบเทียบกันจะเห็นถึงความตางไดเหมือนกัน หากจะลองศึกษาก็ทําได หรือหากจะ
ใชวิธีท่ีศึกษาอยู ก็ควรแบงชวงขอมูลใหมากกวา 2 ชวง อยางนอยควรเปน 3 ชวง การกระจายของขอมูลจะไดมาก
ข้ึน ในสวนนี้สามารถแกไขปรับปรุงไดเนื่องจากเปนการรายงานความกาวหนา อาจจะเพ่ิมเติมการอธิบายขอมูลเชิง
คุณภาพ ในเรื่องกระบวนการการดําเนินงานในนิคม วา ส.ป.ก. เลย ไดดําเนินการอะไรบาง อยางไร

ประธานคณะกรรมการฯ กลาวเพ่ิมเติม จากประเด็นท่ี ผอ. ฉลอง กลาวเรื่องของการเก็บขอมูล
ในแตละกิจกรรมวามีการดําเนินงานแลวหรือไม ยกตัวอยาง ในชวงท่ีไปเก็บขอมูลเปนชวงของการอบรม แตยัง
ไมไดนําผลการอบรมไปปฏิบัติ จึงทําใหไมมีขอมูลสําหรับท่ีจะนํามาวิเคราะห

นางสาวนวพร จาริชา ชี้แจงวา การมีสวนรวมของเกษตรกร อยูในระดับมากทุกประเด็น แต
ระดับมากในท่ีนี้ดําเนินการถึงข้ันฝกอบรม หลังจากอบรมมีการใชประโยชนจากสาธารณูปโภค ซึ่งมีจํานวนนอย
กลุมท่ีใชประโยชนคือกลุมแปรรูปฯ กลุมท่ีไมไดใชประโยชนเปนกลุมท่ีตอบวา โครงการท่ีดําเนินงานไมตรงกับ
ความตองการ

ประธานคณะกรรมการฯ แนะนําวา ในสวนนี้ตองมีขอมูลวาอบรมไปแลว ไปใชประโยชนจํานวน
เทาไร ไมใชประโยชนจํานวนเทาไร นําขอมูลเหลานี้ไปวิเคราะห เม่ือไดผลวิเคราะหแสดงออกมา ขอมูลสวนนี้
สามารถนําไปใชประโยชนตอไปในอนาคต ในการพิจารณาวาหากจะนําโครงการอะไร หรือกิจกรรมใด ตองดูความ
เหมาะสมในการดําเนินงานในนิคมฯ หากไมมีผลการวิเคราะห ก็ไมสามารถดําเนินการได ฝากใหเพ่ิมเติมในจดุนี้ดวย

นางสาวสุรางค  ผลประเสริฐ ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายปฏิรูปท่ีดิน กลาวเพ่ิมเติม จากแนวคิดและ
รูปแบบการดําเนินงานนิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดิน ในบทท่ี 2 เนื่องจากรูปแบบการรวมกลุมในนิคมฯ
เปนการรวมรูปแบบกลุมอาชีพของวิสาหกิจชุมชน ลักษณะของวิสาหกิจโดยพ้ืนฐานมีท้ังท่ีเปนนิติบุคคล และกลุม
บุคคล จากงานวิจัยท่ีนักวิจัยเสนอไวเปนรูปแบบของการรวมกันเปนนิคมหรือกลุมอาชีพ นาจะปรับแนวคิดในบทท่ี
2 เปนนิคมหรือกลุมอาชีพในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ โดยจัดรูปแบบสถาบันเกษตรกร

นายฉลอง มณีโชติ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาถายทอดและเทคโนโลยี กลาววา ประเด็นนี้
สามารถไปเพ่ิมเติมในนิยามศัพทไดวา สถาบัน หมายถึง วิสาหกิจชุมชน กลุมเกษตรกร

นายศักดิ์ชัย แกวศรีนวล หัวหนาผูตรวจราชการ ใหขอคิด จากขอมูลในการนําเสนอ เกษตรกรมี
พ้ืนท่ีทําการเกษตรเฉลี่ย 39.9 ไร มีรายไดท้ังหมดเฉลี่ยตอป 173,381.18 บาท  รายไดจากการเกษตรเฉลี่ยตอ
ป 132,798.76 บาท รายไดนอกการเกษตรเฉลี่ยตอป 64,418.64 บาท จากจํานวนแรงงานทางการเกษตร 3
คน คิดเฉลี่ยตอเดือน 57,000 บาทตอคนตอป ตอเดือนประมาณ 4,800 บาท ตอวันประมาณ 160 บาทท่ี
จะตองดูแลคนประมาณ 5 คน เรื่องนี้สอดคลองกับการนําเสนอในเรื่องการแกไขปญหาหนี้สินของเกษตรกร กรณี
เกษตรกรมีพ้ืนท่ีในการทําเกษตรประมาณ 30 ไร ยังมีรายไดตอวันเพียงแค 160 บาท ทําใหตองมาคิดตอวา
เกษตรกรท่ีเขามาอยูในพ้ืนท่ีของ ส.ป.ก. มีรายไดเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอยางไร เราจะสามารถชวยเหลือเกษตรกรได
อยางไร ฝากเปนขอสังเกต

ประธานคณะกรรมการฯ สอบถาม ขอมูลรายไดจากการเกษตรท่ีเก็บรวบรวมมาคิดไดจากอะไร
แยกประเภทผลผลิตหรือไม หรือเปนผลผลิตรวม เชน ในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย มีพืชหลายประเภท มีท้ังพืชไร ยางพารา
มีการแยกประเภทออกมาหรอืไมกอนท่ีจะนํามาสรุป

/นางสาวนวพร...
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นางสาวนวพร จาริชา ชี้แจงวา ในแบบสอบถาม มีการสอบถามเพียงรายไดจากการเกษตร และ
รายไดนอกการเกษตรเทานั้น แตมีเกษตรกรบางราย ท่ีตอบวารายไดจากการเกษตร มีการปลูกพืชอะไรบาง

ประธานคณะกรรมการฯ กลาววา ในเรื่องรายไดพิจารณาแลวขอมูลท่ีใชวิเคราะหมีนอย หากจะ
วิเคราะหเรื่องรายได ก็ตองแยกประเภทวาการผลิตของเกษตรกร ผลิตอยางไรถึงจะรูทิศทางในอนาคต หากจะ
สนับสนุนในเรื่องการผลิต จะมีทิศทางอยางไรท่ีจะทําใหเกิดรายไดมากกวา ซึ่งตัวแปรยังมีอีกมากในเรื่องวิธีการ
ผลิต ชนิดท่ีผลิต ชนิดพืช เกษตรกรผลิตอะไร พืชไร พืชสวน ไมดอก จะมีความแตกตางกันไป จากขอมูลรายได มี
เพียงรายไดจากการเกษตรกับนอกการเกษตรยังไมเพียงพอ ไมสามารถตอบโจทยในวิธีการท่ีจะทําใหเกษตรกรมี
รายได มีอาชีพ หรือมีรายไดเพ่ือเลี้ยงครอบครัวได และไมสามารถนําไปใชประโยชนได ขอใหนําประเด็นนี้ไป
เพ่ิมเติม ในสวนผลงานนี้ ดร. อาทิตยา เห็นวาควรจะเปนประเภทเอกสารวิชาการ หรือเอกสารวิจัย

นางอาทิตยา พองพรหม ผูอํานวยการกลุมวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปท่ีดิน ชี้แจงวา ตองการให
เปนเอกสารวิจัยไปกอน แตข้ึนอยูกับการนําเสนอครั้งตอไป โดยใหนักวิจัยไปปรับแกเพ่ิมเติมใหครบถวน แลวนํามา
เสนอคณะกรรมการวิชาการเพ่ือพิจารณา ใหความเห็น หากเห็นวาเปนเอกสารประเภทใด ก็ใหเปนไปตาม
ความเห็นนั้น แตจากขอมูลท่ีนําเสนอ ควรจะอยูในกลุมของงานวิจัย เพียงแตกรอบคอนขางแคบ และขาดมิติใน
ดานสถาบัน หรือปจจัยเชิงสถาบัน ดานการสงเสริมและกระบวนการท่ีเปนของรัฐยังไมคอยชัดเจน ซึ่งขอมูล
พ้ืนฐานของนักวิจัยเองก็มีบางสวน หรือขอมูลท่ีสะทอนมาจากเกษตรกรบางสวน ควรนําขอมูลเหลานี้มาดําเนินการ
ตามท่ี ผอ. ฉลอง แนะนําก็จะทําใหงานเรื่องนี้สามารถนําไปใชประโยชนไดมากข้ึน ไมอยางนั้นจะรูเพียงวาตําแหนง
ทางสังคมกับรายไดมีผลกับการมีสวนรวมเทานั้น จะมีผลทําใหการนําไปปรับใชประโยชนหรือนําไปตอยอดทําไดนอย

ประธานคณะกรรมการฯ สอบถาม สมมุติฐานการมีสวนรวม สามารถเพ่ิมเติมไดหรือไม อาจจะมี
สมมุติฐานในเรื่องของสภาพสังคม หรือสภาพทองถ่ิน หากมีเพ่ิมจะทําใหเห็นชัดข้ึน ไมใชวามีเฉพาะเรื่องความรู
ตําแหนงทางสังคม รายได หากมีสภาพสังคม สภาพสังคมของชุมชน หรือสังคมครอบครัวเพ่ิมเขามาอีกจะไดเห็น
ภาพกวางกวานี้ งานวิจัยการมีสวนรวมของเกษตรกรนี้มีประโยชนกับ ส.ป.ก. ตองมาพิจารณาดูวาการมีสวนรวม
หัวใจอยูตรงไหน เม่ือรูวาอยูตรงไหนก็สามารถจะเขาไปพัฒนาได

นายฉลอง มณีโชติ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาถายทอดและเทคโนโลยี เพ่ิมเติม จาก ดร. อาทิตยา
ถาจะใหเอกสารฉบับนี้สมบูรณ ควรจะเขียนกระบวนการ การดําเนินงานของนิคมฯ ตั้งแตตนมีกระบวนการอะไร
มาบาง เสร็จสิ้นตรงไหน ยกตัวอยางเชน เสร็จสิ้นท่ีการอบรม หรือเสร็จสิ้นท่ีเกษตรกรนําไปใชประโยชน เพ ่ือจะได
ขอมูลท่ีสอดคลองสัมพันธกับการท่ีนํามาศึกษาวิจัยในเรื่องนี้

ประธานคณะกรรมการฯ ใหความเห็น ควรจะหาทีมงานวิจัยเพ่ิมเติม เพ่ือจะไดขอบเขตการ
ทํางานวิจัยมากข้ึน สงผลใหงานวิจัยสมบูรณและใชประโยชนไดมากข้ึน ขอใหปรึกษาขอคําแนะนําจาก ดร. อาทิตยา
การทํางานวิจัยหากทําคนเดียวจะเปนไปไดยาก เนื่องจากไมสามารถทําเองไดทุกเรื่อง และกรอบแนวคิดจะแคบ
หากมีทีมงานจะทําใหงานสมบูรณยิ่งข้ึน งานวิจัยนี้เปนงานท่ีมีประโยชนตอ ส.ป.ก. และตอการพัฒนาเกษตรกร
พัฒนาพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน หากรูปแบบดีผลงานวิจัยออกมาชัดเจนก็จะทําใหไดรับประโยชนและสามารถนําไปใชได
จริง ๆ ท้ังนี้มอบหมายใหนางดารณี ชนะชนม ผูเชี่ยวชาญการจัดท่ีดิน ผูอํานวยการกลุมติดตามและประเมินผล
และผูอํานวยกองประสานงานโครงการพระราชดําริและโครงการพิเศษเปนผูอานผลงานวิจัยนี้
มติท่ีประชุม รับทราบความกาวหนา และใหปรับปรุงตามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

(2) การศึกษาแนวทางการแกไขปญหาหนี้สินเกษตรกรโครงการกองทุนท่ีดิน
โดย นางสาวจุฑาสินี  ขําวิไล นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ

สํานักบริหารกองทุน

/วัตถุประสงค...
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือวิเคราะหความสามารถในการชําระหนี้ของเกษตรกรโครงการกองทุนท่ีดิน
2. เพ่ือกําหนดมาตรการแกไขปญหาหนี้สินท่ีเหมาะสม ตามความสามารถในการชําระหนี้

ในแตละกลุมเกษตรกร
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีโครงการกองทุนท่ีดิน รวมท้ังสิ้น 34 จังหวัด

64 โครงการ
2. ขอบเขตดานประชากร ดําเนินการกับเกษตรกรโครงการกองทุนท่ีดินท่ีไดรับการติดตามการ

ทําประโยชนในท่ีดินป 2557 จํานวน 2,109 ราย
3. ขอบเขตดานเนื้อหา ดําเนินการตามกรอบแนวทางแกไขปญหาหนี้สินเกษตรกร ตามโครงการ

สงเสริมหรือสงเคราะหของรัฐ ความสามารถในการชําระหนี้ของเกษตรกร
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. ส.ป.ก. สามารถจําแนกกลุมเกษตรกรและมีแนวทางแกไขปญหาหนี้สินรวมท้ังกําหนด

มาตรการแกไขปญหาตามความสามารถในการชําระหนี้ของเกษตรกร
2. ส.ป.ก.จังหวัด สามารถนํามาตรการแกไขปญหาหนี้สินมาใชในการดําเนินงานกับเกษตรกร

แตละกลุม
3. เกษตรกรโครงการกองทุนท่ีดิน ไดรับการแกไขปญหาหนี้สิน
วิธีการศึกษา
1. กรอบการศึกษา ประกอบดวย แนวคิด และวิธีการกําหนดมาตรการแกไขปญหาหนี้สิน

1.1 แนวคิด
- กลุมเปาหมาย คือ เกษตรกรโครงการกองทุนท่ีดิน ท่ีมีหนี้สินคาเชาซื้อท่ีดินหรือหนี้

คาท่ีดิน และหนี้คาประกอบอาชีพการเกษตร
- การปรับปรุงโครงสรางหนี้ไมสามารถชวยเหลือเกษตรกรใหฟนตัวข้ึนมาได
- เพ่ิมระดับมาตรการใหความชวยเหลือโดยการนําเสนอขอจําหนายหนี้สูญออกจาก

บัญชีกองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
1.2 วิธีการกําหนดมาตรการแกไขปญหาหนี้สิน ประกอบดวย

1.2.1 ขอมูลเกษตรกร
1) สถานะปจจุบันของผูทําประโยชน เปนผูไดรับสิทธิในท่ีดิน หรือทายาท
2) การใชประโยชนในท่ีดิน และการประกอบกิจกรรมการเกษตร
3) รายไดและคาใชจายครัวเรือน
4) มูลคาทรัพยสิน และหนี้สินอ่ืน
5) หนี้สินกองทุนท่ีดิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557

1.2.2 การวิเคราะหขอมูล มีวิธีดําเนินการดังนี้
1) การวเิคราะหรายได และคาใชจาย
2) ความสามารถในการชําระหนี้

1.2.3 การกําหนดมาตรการแกไขปญหาหนี้สิน ประกอบดวย 2 แนวทาง คือ

/1) ขอจําหนาย...
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๑) ขอจําหนายหนี้ของเกษตรกรท่ีไมสามารถชําระไดออกจากบัญชีกองทุนการ
ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

๒) เรงรัดติดตามจัดเก็บหนี้ท่ีเกษตรกรมีความสามารถชําระได
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง

2.1 ประชากรท่ีใชในการศึกษา เปนเกษตรกรโครงการกองทุนท่ีดิน ท่ีไดรับการติดตามการใช
ประโยชนในท่ีดิน ป 2557 จํานวน 2,109 ราย

2.2 กลุมตัวอยางเกษตรกร คํานวณโดยใชสูตร Yamane
2.3 จํานวนเกษตรกรตัวอยาง ผูตอบแบบสอบถามใหขอมูลสมบูรณ ๙๑๗ ราย คิดเปนรอย

ละ ๔๓.๔๘ ของประชากร
3. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ใชทะเบียนลูกหนี้และแบบสอบถาม เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล
4. การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรโครงการกองทุนท่ีดินใน

พ้ืนท่ี 34 จังหวัด 64 โครงการ
4.1 ขอมูลปฐมภูมิ ไดจากการสํารวจภาคสนาม โดยเจาหนาท่ีสํานักงานการปฏิรูปท่ีดิน

จังหวัด ใชแบบสอบถามติดตามการใชประโยชนในท่ีดินโครงการกองทุนท่ีดิน และรายชื่อเกษตรกรตามท่ีไดรับ
มอบจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร

4.2 ขอมูลทุติยภูมิ ไดจากการตรวจสอบและประมวลผลขอมูลลูกหนี้เงินกูและลูกหนี้คาเชาซื้อ
ท่ีดินโครงการกองทุนท่ีดินจากระบบฐานขอมูลกองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

5. รูปแบบการวิจัย
5.1 เชิงคุณภาพ ใชวิธีการจัดหมวดหมู ตรวจสอบ พรรณนาความเปรียบเทียบ และเชื่อมโยง

ความสัมพันธในประเด็นตางๆ
5.2 เชิงปริมาณ ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ คํานวณคาสถิติ

พ้ืนฐาน รวมกับการวิเคราะหกระแสเงินสดรายไดและคาใชจาย รวมท้ังการวิเคราะหความสามารถในการชําระหนี้ของ
เกษตรกร

สรุปผลการศึกษา มีดังนี้
๑. ดานการใชประโยชนในท่ีดิน เกษตรกรผูไดรับสิทธิเขาทําประโยชนในท่ีดิน ยังสามารถ

ประกอบอาชีพได คิดเปนรอยละ ๙๔.๔๔ ของเกษตรกรตัวอยางท้ังหมด และมีจํานวนผูใชประโยชนในท่ีดิน
คิดเปนรอยละ ๙๕.๘๖ ของเกษตรกรตัวอยางท้ังหมด ซึ่งในจํานวนเกษตรกรตัวอยาง ๙๑๗ ราย แยกเปนผูใช
ประโยชนเต็มแปลง ๗๕๖ ราย และบางสวน ๑๒๓ ราย กิจกรรมการเกษตรท่ีพบ ไดแก เกษตรผสมผสาน ทํานา

๒. ดานวิเคราะหความสามารถในการชําระหนี้ สามารถจําแนกตัวอยางลูกหนี้ได ๓ กลุม คือ
เกษตรกรไมมีความสามารถเพียงพอชําระหนี้ รอยละ ๖๑.๔๗ มีความสามารถชําระหนี้ไดเพียงบางสวน รอยละ
๓๖.๑๓ และ มีความสามารถชําระหนี้ รอยละ ๒.๔๐ ของตัวอยางลูกหนี้ท้ังหมด

3. มาตรการแกไขปญหาหนี้สิน จํานวนตัวอยางลูกหนี้ ๖๖๗ ราย มีหนี้คงเหลือ ณ วันท่ี ๓๐
กันยายน ๒๕๕๗ จํานวน ๒๙๐.๖๘ ลานบาท แยกเปนหนี้ครบกําหนดชําระ ๑๑๗.๑๔ ลานบาท ยังไมครบกําหนด
ชําระ ๑๗๓.๕๔ ลานบาท และดอกเบี้ย ๔๒.๐๑ ลานบาท รวมท้ังสิ้น ๓๓๒.๖๙ ลานบาท สามารถบริหารจัดการ
โดยกําหนดมาตรการแกไขปญหาหนี้สิน ๓ มาตรการ ไดแก

3.๑ เรงรัดติดตามจัดเก็บหนี้สิน ๒๕๗ ราย เปนเงิน ๑๐.๕๒ ลานบาท แยกเปนดอกเบี้ย
๖.๑๕ ลานบาท เงินตนคาท่ีดิน ๒.๑๘ ลานบาท และ เงินตนคาประกอบอาชีพการเกษตร ๒.๑๙ ลานบาท

3.๒ ขอยกเวนดอกเบี้ยทุกประเภทสัญญา ๖๕๑ ราย เปนเงิน ๓๕.๘๖ ลานบาท

/3.3 ขอจําหนาย...
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๓.3 ขอจําหนายหนี้เงินตนคาประกอบอาชีพการเกษตร ๑๘๙.๘๐ ลานบาท รวมเปนเงิน
ท้ังสิ้น ๒๓๖.๑๘ ลานบาท หนี้สวนท่ีเหลือ ๙๖.๕๑ ลานบาท แยกเปนหนี้เงินตนคาท่ีดิน ๙๓.๖๘ ลานบาท ครบ
กําหนดชําระ ๕๑.๐๙ ลานบาท ยังไมครบกําหนดชําระ ๔๒.๕๙ ลานบาท และหนี้เงินตนคาประกอบอาชีพ
การเกษตรยังไมครบกําหนดชําระ ๒.๘๓ ลานบาท

ขอเสนอแนะ
๑. ดานผลจากการศึกษา

๑.1 หนี้เงินกูคาท่ีดินเอกชนมี ๒ ลักษณะ คือ หนี้เงินกู และหนี้คาเชาซื้อท่ีดิน ซึ่งหนี้เงินกู
สํ านักงานการปฏิรูป ท่ีดินจังหวัด ควรดําเนินการแปลงหนี้  เปนสัญญาเชาซื้อ ท่ีดินเ พ่ือเกษตรกรรม
ตามมติคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ครั้งท่ี ๕/๒๕๔๗ วันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ สวนหนี้คาเชาซื้อ
ท่ีดิน สวนใหญมีระยะเวลาเชาซื้อ ๑๕ ป ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
เก่ียวกับการเชาซื้อท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๒๖ ปจจุบันระเบียบฉบับนี้ไดถูกยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินวา
ดวยหลักเกณฑ และวิธีการเก่ียวกับการเชาซื้อท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีบทเฉพาะกาลใหสัญญาเชาซื้อท่ีดินท่ีได
กระทําข้ึนโดยอาศัยระเบียบ ป พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลบังคับใชตอไป เวนแตขอตกลงในสัญญาท่ีไมเปนไปตามระเบียบนี้
ใหปรับใหเปนไปตามระเบียบนี้ ดังนั้น ในผูเชาซื้อท่ีดินรายท่ีไมสามารถชําระงวดคาเชาซื้อได ควรปรับระยะเวลาเชา
ซื้อท่ีดินใหเปน ๒๕ ป ตามระเบียบ ป พ.ศ. ๒๕๕๘

1.๒ การเชื่อมโยงขอมูลจากระบบฐานกองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมเขากับ
ระบบงานอ่ืน ควรไดรับการเอาใจใสดูแล เพ่ือใหไดขอมูลมาใชในการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

๒. ดานเชิงนโยบาย
2.๑ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูรับจางแรงงานทางการเกษตร มาเปนเกษตรกร

ผูประกอบการเกษตรดวยตนเอง ควรดําเนินการอยางมีข้ันตอนและระยะเวลา รวมท้ังใหมีการประเมินผลกอนจัด
เขาทําประโยชนในท่ีดิน และกูยืมเงินเพ่ือประกอบการเกษตร

2.๒ การวางแผนการผลิต ควรพิจารณาความเปนไปไดในพ้ืนท่ีและการยอมรับของเกษตรกร
ใหมากกวาการมุงเนนศักยภาพในการผลิต

ท่ีประชุมใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังนี้
นางสาวอัจฉรา  วัฒนะเจริญ ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารเงินกองทุนการปฏิรูปท่ีดิน ใหขอคิดเห็น

วา ในบทท่ี 1 วัตถุประสงคขอท่ี 1 เพ่ือวิเคราะหความสามารถในการชําระหนี้ของเกษตรกรโครงการกองทุนท่ีดิน
และขอท่ี 2 เพ่ือกําหนดมาตรการแกไขปญหาหนี้สินท่ีเหมาะสมตามความสามารถในการชําระหนี้ในแตละกลุมของ
เกษตรกร แตเม่ืออานประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ระบุวา “ส.ป.ก. สามารถจําแนกกลุมเกษตรกรและมีแนว
ทางแกไขปญหาหนี้สินรวมท้ังกําหนดมาตรการการแกไขปญหาตามความสามารถในการชําระหนี้ของเกษตรกร”
คิดวาไมนาใช เพราะโครงการกองทุนท่ีดินเปนโครงการเฉพาะ ถาศึกษาความเปนมาจะพบวาตางกัน ตามท่ีผูวิจัย
กลาวถึงความเปนมา ปญหาตางๆ การดําเนินงานโครงการท่ีรัฐสงเสริมลมเหลว พอสงมอบให ส.ป.ก. ก็มีหนี้สินติด
มา เม่ือมีหนี้สินก็ตองมาวิเคราะหความสามารถในการชําระ โดยการนํารายไดสุทธิมาเปรียบเทียบกับหนี้สินท่ีตอง
ชําระ โดย ส.ป.ก. กําหนดความสามารถในการชําระหนีไ้ว 3 คา คือ ถาคานอยกวา 0 หมายถึง ไมมีความสามารถ
เพียงพอท่ีจะชําระหนี้ได ถา 0 แตไมถึง 1 หมายถึง มึความสามารถชําระหนี้ไดเพียงบางสวน ถามากกวา 1
หมายถึง เกษตรกรมีความสามารถชําระหนี้

เม่ือวิเคราะหแลว ก็มากําหนดมาตรการในการแกไขปญหาหนี้สิน ของ ส.ป.ก. วา มีอะไรบาง
ตองแยกประเภทหนี้สินแตละชนิดออกมา ตองระบุวามีคาท่ีดินรัฐ ท่ีดินเอกชน คาประกอบอาชีพและการใช
มาตรการจําหนายหนี้สูญในสวนของคาท่ีดินไมจําหนายหนี้สูญเพราะอะไร คาประกอบอาชีพสวนท่ีเปน
เงินตนและดอกเบี้ยอยูในอํานาจของ ส.ป.ก. หรือไม ถาอยูสามารถใชอํานาจ คปก. ในการดําเนินงานไดเลย แตตอง
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แจกแจงมาตรการออกมาวา มีมาตรการอะไรบาง ท้ังในสวนท่ีสามารถดําเนินการเอง และในสวนท่ีตองนําเสนอ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เม่ือแยกประเภทออกมาแลวก็ตองมาพิจารณาวาจะใชมาตรการหรือใชวิธีใด ซึ่งการศึกษา
เรื่องนี้ แสดงถึงสิ่งท่ีไดเปนแนวทางแกไขปญหาหนีส้ินของเกษตรกรโครงการกองทุนท่ีดินเทานั้น ไมสามารถนํามาใช
กับโครงการปกติของ ส.ป.ก. ได ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับควรจะเขียนวา “ส.ป.ก. ไดมาตรการในการแกไขปญหา
หนี้สินตามความสามารถในการชําระหนี้ของเกษตรกรภายใตโครงการกองทุนท่ีดิน”

นางสาวจุฑาสินี ขําวิไล นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ นักวิจัย สอบถาม สรุปวาจะตอง
เพ่ิมมาตรการของ ส.ป.ก. ข้ันตอนความเปนมาตั้งแตระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 วามีการดําเนินงานอยางไรใชหรือไม

นายศักดิ์ชาย แกวศรีนวล หัวหนาผูตรวจราชการ ส.ป.ก. ไดใหขอคิดเห็นวา เรื่องนี้เปนปญหามา
นานถือวาเปนความผิดพลาดของนโยบายรัฐบาล ลักษณะเดียวกันท่ีนําท่ีดินแปลงนั้นไปใหประชาชน ประชาชนก็
เขาไปทําเพราะถูกหลอกใหเขามา ซึ่งลักษณะการดําเนินงานเปนการชําระหนี้ของธนาคาร จากหนี้ท่ีเปนศูนย เปน
สินเชื่อท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL)  เม่ือไดเงินจาก ธกส. ไป พอดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จก็โยนท้ังท่ีดินและคน
ให ส.ป.ก. บริหารจัดการ ดังนั้นในความเห็นสมควรจําหนายหนี้สูญท้ังหมด

นางสาวอัจฉรา  วัฒนะเจริญ ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารเงินกองทุนการปฏิรูปท่ีดิน กลาววา
เวลาเสนอมาตรการเปนการเสนอมาตรการแกไขปญหาโครงการกองทุนท่ีดิน ซึ่งจะมีท้ังผูมีสวนได และผูมีสวนเสีย
ผูท่ีไดประโยชน คือ ผู ท่ีไมไดชําระหนี้ ผู ท่ีเสียประโยชน คือ ผูท่ีชําระหนี้ไปแลว เพราะฉะนั้นเวลานําเสนอ
มาตรการควรจะมีมาตรการท่ีจะไปชวยเหลือผูท่ีชําระหนี้ไปแลวดวย ซึ่งในท่ีนี้ถือวาเปนผูท่ีเสียประโยชน

นางสาวจุฑาสินี ขําวิไล ชี้แจงวา อดีตเลขาธิการ ส.ป.ก. ดร. วีระชัย นาควิบูลยวงศ แนะนําวาให
แยกไวเลยวา กลุมท่ีชําระแลวมีรายใดบาง กรณีท่ี ส.ป.ก. มีโครงการอะไรท่ีจะไปชวยเหลือ หรือสนับสนุน ก็ให
พิจารณาบุคคลเหลานี้ใหไดรับการชวยเหลือ หรือไดรับการสนับสนุน ตามมาตรการของ ส.ป.ก.

นางสาวอัจฉรา  วัฒนะเจริญ ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารเงินกองทุนการปฏิรูปท่ีดิน ใหขอคิดเห็น
วา ในการกําหนดมาตรการ ตองการใหเห็นวามีท้ังมาตรการสําหรับผูไดประโยชน และผูเสียประโยชน แสดงใหเห็น
ถึงมาตรการสําหรับผูท่ีเปนลูกหนี้ชั้นดีดวย

นางอาทิตยา พองพรหม ผูอํานวยการกลุมวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปท่ีดิน สอบถามวา มีปจจัย
อะไรท่ีจะนํามาวิเคราะหเก่ียวกับมาตรการดูแลเกษตรกรเพ่ือใหเกิดความยุติธรรมสําหรับผูท่ีมีวินัยในการชําระหนี้
หรือไม 3 กลุมท่ีวิเคราะห คือ กลุมเกษตรกรมีความสามารถชําระหนี้ กลุมท่ีมีความสามารถชําระหนี้ไดเพียง
บางสวน กลุมท่ีไมมีความสามารถเพียงพอท่ีจะชําระหนี้ สามารถอธิบายไดหรือไมวาแตละกลุมตางกันอยางไร ไม
วาจะเปนขอมูลพ้ืนฐาน หรือขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม เพราะในเลมจะนําเสนอในภาพรวม เสนอเพียงวา
จํานวนตัวอยางมีเทานี้ แลวนําแตละรายไปหาคาเฉลี่ยผลท่ีออกมาจะเปนภาพรวม แตละกลุมยังไมเห็นคุณลักษณะ
หรือรูปแบบ พฤติกรรม ดังนั้นอาจจะจัดประเภทของกลุมแตละกลุม วามีจํานวนก่ีราย มีลักษณะรูปแบบการ
ดํารงชีวิตอยางไร มีการทําเกษตรอะไรบาง หรือขอมูลบางอยางท่ีสามารถใหเหตุผลไดวา ทําไมกลุมนี้จึงสามารถ
ชําระได หรือทําไมกลุมนี้ไมสามารถชําระได เปนเพียงการใหขอสังเกต ถาหากสามารถอธิบายลักษณะของคน 3
กลุมนี้ได อาจจะตองมีมาตรการบางอยางเขาไปเสริม หรือเขาไปจัดการท่ีชัดเจนข้ึนนอกเหนือจากการจําหนายหนี้
สูญ

นางสาวจุฑาสินี ขําวิไล ชี้แจงวา ในแตละกลุมเหตุผลจะชัดเจน ไมไดเปรียบเทียบระหวางกลุม
จะพิจารณาในดานรายได และคาใชจาย สามารถดูคําอธิบายในหนา 44 จะอธิบายวามีในแตละกลุมมีรายไดจาก
การเกษตรอะไร  และอะไรท่ีทําใหมีรายไดติดลบ เม่ือรายไดติดลบเกษตรกรก็ไมมีความสามารถในการชําระหนี้ได
อยูแลว

นายฉลอง มณีโชติ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี กลาววา ในเม่ือใชการ
วิเคราะหรายไดเพ่ือจําแนกกลุม และบางพ้ืนท่ีมีท้ัง 3 กลุม ยกตัวอยางเชน จังหวัดยะลา จะทําการผลิตเหมือนกันหมด
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พอแยกเปน 3 กลุม ไมแนใจวาจะสัมพันธกัน ถาตรงนี้ก็อาจจะใชระบบ GIS เขามาชวยในการจําแนกได เชน ถา
เกษตรกรในอําเภอกาบัง จังหวัดยะลา จําแนกอยูในกลุมท่ี 1 ไมสามารถชําระหนี้ไดท้ังหมด ก็จะโยงไปถึง
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ การวางแผนการผลิต การทําการเกษตรใหประสบความสําเร็จข้ึนอยูกับ 4 ปจจัย คือ
1) สภาพดิน 2) สภาพอากาศ 3) พันธุพืช พันธุสัตวท่ีเหมาะสม 4) การบริหารจัดการ โครงการกองทุนท่ีดินมีการ
วางแผนการผลิตเพ่ือกําหนดวงเงินกู กอนท่ีจะใหเกษตรกรลงไปดําเนินการ เพราะฉะนั้นแผนการผลิตไมแนนอน
วางไวในอากาศเกษตรกรไมมีสวนรวมอยูแลว จะเชื่อมโยงไปถึงขอเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีบอกวาควรพิจารณา
ความเปนไปไดในพ้ืนท่ี และการยอมรับของเกษตรกรใหมากกวาการมุงเนนศักยภาพในการผลิต จากขอเสนอแนะ
ในเรื่องนีเ้นื่องจากแผนการผลิตของโครงการกองทุนท่ีดินท่ีวางไวใหเกษตรกรทุกจังหวัดเทาท่ีผานมา ไมมีศักยภาพ
ในการผลิต ไมมีศักยภาพในการวิเคราะหวาทําอยางไรถึงจะคุมทุน ดังนั้นขอเสนอแนะเชิงนโยบายควรจะเปนการ
วางแผนการผลิตใหมีความเปนไปได และสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี ใหเกษตรกรมีสวนรวม สอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม

นางสาวสุรางค ผลประเสริฐ ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายปฏิรูปท่ีดิน ตั้งขอสังเกต ในเรื่องนี้ได
นําเสนอไววา มีปญหาอยู 3-4 เรื่อง คือ การบริหารจัดการ การพัฒนาสิทธิ ภาวะหนี้สิน วัตถุประสงคท่ีกําหนดมา
เพ่ือวิเคราะหความสามารถในการชําระหนี้ยังไมเห็นถึงวัตถุประสงคนั้น ไมทราบวาความสามารถในการชําระหนี้มี
การเชื่อมโยงถึงปญหาท่ีกลาวมาแลวหรือไมอยางไร เนื่องจากยังไมเห็นบทสรุปวาเกิดจากอะไรไดบาง ยังไมเห็นถึง
ท่ีมาของการคางชําระหนี้ หรือไมสามารถชําระหนี้ได จะเชื่อมโยงนําในไปสูปญหาท่ีกลาวไวไดอยางไร และในสวน
ของขอเสนอแนะนโยบาย มีอยู 2 เรื่อง ในเรื่องของการจัดเก็บ มีการเรงรัดจัดเก็บหนี้สิน ท้ังท่ีระบุวาไมสามารถ
จัดเก็บได ประเด็นท่ีบอกวาไมสามารถชําระหนี้ไดข้ึนอยูกับความสามารถในการหารายได หรือมีรายไดในภาค
เกษตรหรือไม ถาพิจารณาจากผลการศึกษาจะเห็นไดวาเกษตรกรท่ีไดรับการจัดท่ีดินสวนใหญจะสามารถใช
ประโยชนในท่ีดินได 100% และมีประมาณ 90% ท่ีใชประโยชนในท่ีดินเต็มแปลง นาจะมีการเสนอการแกไข
ปญหาตามสภาพท่ีเกิดข้ึนดวย หรือวามีมาตรการเสริมรายไดนั้น ๆ อยางไร อาจจะตอบปญหากองทุนฟนฟูในเรื่อง
นโยบายวา อาจจะมีมาตรการในการเพ่ิมรายได ซึ่งสํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีสามารถท่ีจะไปสงเสริม
โดยหาวิธีการบูรณาการภายในวาจะวิธีการทําอยางไร ในระหวางเกษตรกรกลุมนี้ หากจะเปนหนี้เพ่ิมเติมก็คง
เปนไปไมได ก็ไปมองในเรื่องของการสงเสริม ซึ่งเกษตรกรกลุมนี้เปนกลุมท่ีตองใหความชวยเหลือเรงดวน เพ่ือทําให
มีศักยภาพ และมีรายไดเพ่ิมข้ึนพอท่ีจะมาชําระหนี้ของ ส.ป.ก. หรือกองทุนได

นางสาวจุฑาสินี ขําวิไล ชี้แจงวา ไดแสดงไวในสภาพปญหาซึ่งไมไดระบุไวในขอเสนอแนะ และ
เปนเรื่องท่ี ส.ป.ก. สามารถจัดการเองไดภายใตกฎหมายท่ีมีอยู แตปญหาดานหนี้สินเปนเรื่องท่ีจะตองแกไขกอน ท่ี
ผานมามีการดําเนินการแค 2 ปแลวหยุด เม่ือไมตอเนื่องทําใหสภาพปญหาท่ีมีอยูเดิมไมไดรับการแกไข ส.ป.ก.
จังหวัดไดแตแกไขปญหาเฉพาะหนาตามสภาพท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากไมมีผูรับผิดชอบโครงการนี้โดยตรง

นายฉลอง มณีโชติ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี กลาววา ควรจะทดลองนํา
ขอมูลในเชิงพ้ืนท่ีมาพิจารณาประกอบในการวางแผนการผลิต เพราะทราบอยูแลววาเกษตรกรไมมีสวนในการวาง
แผนการผลิต ทีนี้ก็มาพิจารณาวาแผนการผลิตท่ีมีอยู ตกลงใชไดจริงหรือไม จะใชไดหรือใชไมได ตองมาแยกการ
ทําการเกษตรในแตละพ้ืนท่ี สวนความสามารถชําระหนี้จากเงินสวนท่ีเหลือในภาคการเกษตรนํามารวมกับเงินนอก
ภาคเกษตรอาจจะไมมองไมเห็นภาพ การชําระหนี้สูญควรเสนอในเชิงนโยบายวา เพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพของ
เกษตรกรท่ีจะพัฒนาอาชีพตอไปได เทาท่ีดูแผนการพัฒนา ชนิดพืชและพันธุพืช ไมสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี
ยกตัวอยางท่ีจังหวัดชุมพรพ้ืนท่ีเหมาะสมกับปาลมน้ํามัน แตปาลมท่ีสงเสริมใหปลูกเปนปาลมดูไบ ไมมีลูก ทําอะไร
ไมไดตองโคนอยางเดียว ใหจังหวัดไปบูรณาการก็ไมรอด เพราะฉะนั้นกรณีอยางนีก็้ควรจะจําหนายหนี้สูญ

ประธานคณะกรรมการฯ กลาววา เรื่องแผนการผลิต ขอเลาเก่ียวกับกองทุนท่ีดิน ในสวนของ
รูปแบบแผนการผลิต เม่ือไดท่ีดินมาแลว จะพัฒนาตองขุดสระ ใชเปนรูปแบบเดียวกันท้ังหมด โดยไมสอดคลองกับ
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สภาพพ้ืนท่ี เชน ขุดรองสวน ยกรองสวน ขุดสระเก็บน้ํา ยกตัวอยางจังหวัดนครสวรรค อําเภอไพศาลี เปนพ้ืนท่ี
ดินทราย แตไปขุดรองสวนในท่ีดอน แลวก็ขุดสระน้ํา ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนตนทุนสวนหนึ่ง ไมทราบวาตอนเก็บขอมูลมี
ขอมูลเหลานี้หรือไม ถามีขอมูลนี้สามารถนํามาเปนสวนประกอบในเรื่องความรวมมือเชิงโครงการฯ เพราะบริบท
ของแผนการผลิตไมสอดคลองกับภูมิสังคม หรือภูมิประเทศ

นางสาววิไลลักษณ เพชรลอม ผูอํานวยการสํานักวิชาการและแผนงาน กลาวเพ่ิมเติมวา เคยมี
ประสบการณในเรื่องงานกองทุน ขณะท่ีอยูจังหวัดลพบุรีมีการทําความรวมมือกับสหฟารม ใหเกษตรกรเลี้ยงไก
สหฟารมเขามาดําเนินการ เกษตรกรตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของบริษัทฯ วิถีชีวิตของเกษตรกรไมไดไปดวยกันโดย
สิ้นเชิง เพราะพ้ืนฐานของเกษตรกรเปนผูรับจาง มีความยากจน แตแผนการของโครงการท่ีทํารวมกับบริษัทเอกชน
จะตองเปนผูท่ีมีทักษะ มีเงื่อนไขมากมาย ซึ่งบางรายอยูไมได สหฟารมชวยไดในระดับหนึ่ง แตทายท่ีสุดแลวตอง
เลิก ลมเหลว เพราะแผนการผลิตไมสอดคลองกับวิถีชีวิตของเกษตรกร

ประธานคณะกรรมการฯ กลาววา โครงการท่ีเกิดจากความคิดแลวลงไปใชประโยชนในพ้ืนท่ี ยังขาด
ในเรื่องของการมีสวนรวมของคนท่ีเขาไปอยูตรงนั้น ไดรวมกันคิดวาการท่ีไดรับการสนับสนุนตามกรอบโครงการท่ี
นําลงไปใชในพ้ืนท่ี บางทีไมสอดคลองกับคนในชุมชนนั้น หรือทองถ่ินนั้น เพราะฉะนั้นประเด็นในเรื่องการขาดการ
มีสวนรวมในเรื่องของการปฏิรูปท่ีดิน ตั้งแตตนนาจะเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีทําใหโครงการไมสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคได

นางสาวจุฑาสิน ีขําวิไล ไดอธิบายวา ขอมูลอยูในเอกสารวิจัยของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การเก็บ
ขอมูลครั้งนี้ไมไดลงรายละเอียดถึงแผนการผลิต แผนการผลิตท่ีเกิดข้ึนจะมีหลากหลาย มีท้ังพืชมีท้ังสัตว แตเม่ือ
นําไปปฏิบัติจริงแลว เกษตรกรซึ่งเปนผูรับจางทางการเกษตรซึ่งขาดความชํานาญ ขาดประสบการณในดานการ
บริหารจัดการ ในท่ีนีไ้มไดใชวาประสบความลมเหลว แตใชคําวา “แผนการผลิตไมเปนไปตามเปาหมาย”

ประธานคณะกรรมการฯ ใหขอเสนอแนะวา ควรปรับคําท่ีวา ท่ีดินท่ีมีคุณภาพปานกลางถึงเลว
การใชคําวา “เลว” บงชี้ถึงการดําเนินโครงการวาทําไมถึงทําไมสําเร็จ

นางสาวจุฑาสินี ขําวิไล ชี้แจงวา คํานี้ปรากฏอยูในเอกสารวิจัยท่ีนํามาอางอิง และเปนเหตุผล
สวนหนึ่งท่ีจะจําหนายหนี้สูญได ตองแสดงใหเห็นวาโครงการสงเสริมของรัฐนั้นมีความบกพรอง ไมไดข้ึนอยูกับ
เกษตรกร

นางสาววิไลลักษณ เพชรลอม ผูอํานวยการสํานักวิชาการและแผนงาน เพ่ิมเติมวา เงินกองทุนท่ี
จะเขาโครงการแกไขปญหาหนี้สินเกษตรกรดวยการจําหนายหนี้เปนสูญ ขณะนีมี้บางโครงการท่ีเปนคดี ซึ่งในสวนท่ี
เปนคดี หนวยงานท่ีรับผิดชอบทางดานคดี ขอใหสํานักวิชาการและแผนงาน (สวผ.) ทํางานวิจัย ซึ่งในความเปนจริง
โครงการนี้เปนโครงการเฉพาะจึงไมสามารถดําเนินการได ดังนั้นฝากผูเชี่ยวชาญฯ กลับไปพิจารณารายละเอียด
เรื่องนี้เพราะวาโครงการกองทุนท่ีดินเปนโครงการเฉพาะแตละพ้ืนท่ี เม่ือมีการวิเคราะหสินเชื่อและจายสินเชื่อ ควร
มีการติดตามเปนระยะๆ ตลอดเวลาจะไดมีขอมูลอธิบายได แตถากรณีท่ีเกิดนานมาแลว และจะขอให สวผ. ทํางาน
วิจัยให โดยเงื่อนไขของเวลาไมสามารถดําเนินการไดแนนอน อาจจะตองติดตามในแตละโครงการ แตถาจะให
สวผ. ทําโครงการวิจัยในภาพรวมทําไดอาจตองมาคุยกันกอน แตถาเฉพาะรายลักษณะนี้ตองรีบดําเนินการติดตาม
เปนระยะๆ ตอเนื่อง โดยสํานักบริหารกองทุนเอง

นางอาทิตยา พองพรหม ผูอํานวยการกลุมวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปท่ีดิน ใหขอคิดเห็นวา จากการ
แยกความสามารถในการชําระหนี้ของแตละกลุม ในสวนท่ีระบุวาเกษตรกรมีความสามารถชําระหนี้ 16 ราย
ปจจุบันกิจกรรมท่ีเกษตรกรเหลานี้ทําคืออะไร เพราะเห็นขอมูลในแบบสอบถามมีการใชประโยชนท่ีดิน ซึ่งตอเนื่อง
จากท่ีสอบถามในตอนแรก อยากทราบวาในแตละกลุมมีลักษณะท่ีตางกันอยางไร จากขอมูลท่ีแสดงไวอาจจะอธิบาย
ไดวา 400 กวารายนั้นทําอะไร อยูท่ีใด อาจจะนํามาเชื่อมโยงกับแผนท่ีเพ่ือจะทําใหขอมูลชัดข้ึน ขอมูลท่ีมีอยู
อาจจะนํามาจัดกลุม วิเคราะห จะเห็นภาพชัดเจน ท้ังกลุมท่ี 1 กลุมท่ี 2 และกลุมท่ี 3 จะมีลักษณะแตกตางกัน
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อยางไร ระหวางรายท่ีมีความสามารถชําระหนี้ กับรายท่ีไมมีความสามารถชําระนี้ไดเลย ตรงนี้ก็จะทําใหสามารถ
กําหนดมาตรการบางอยางเขาไปเสริมได

นางสาวจุฑาสินี ขําวิไล ชี้แจงวากรณีเกษตรกรจํานวน 16 ราย มี 2 รายปลูกยางพารา อีก 14
รายสวนใหญมีรายไดนอกการเกษตร แตก็ไมเพียงพอ โดยไดมีการจัดกลุมไวแลวตามความสามารถในการชําระหนี้
เปนการจัดกลุมจากตัวเลข แตตอนท่ีนําเสนอไมไดดึงขอมูลออกมาแสดง แตละกลุมจะมีการอธิบาย เชน กลุมท่ีไม
มีความสามารถในการชําระหนี้มีรายไดไมพอกับคาใชจายในครัวเรือน เปนตน

นายฉลอง มณีโชติ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี สอบถามวา พอจะมีขอมูล
อะไรท่ีจะไปเชื่อมโยงกับทางวิทยาศาสตรบางหรือไม เชน ในกรณีกลุมท่ีไดรับการจัดท่ีดิน และดินมีคุณภาพข้ึนชื่อ
วาดินเลว จะไดมากําหนดเปนมาตรการไดวา เกษตรกรไมสามารถชําระหนี้ไดเนื่องจากดินไมมีความเหมาะสมใน
การทําการเกษตร ขอมูลท่ีไดอาจจะนําไปเชื่อมโยงกับ ขอมูลรายแปลง และแผนท่ีแสดงเขต (Zoning Maps) ดวยก็ได

นางสาวจุฑาสินี ขําวิไล ชี้แจงวา ไมแนใจวาในแบบสอบถามจะมีขอมูลหรือไม เพราะขอมูล
บางสวนหาไมเจอ ขอมูลบางสวนท่ีมีอยู ไมมีเลขบัตรประชาชนเม่ือนํามาเชื่อมดวยชื่อ หากพิมพผิดก็ทําใหไมพบ
ขอมูลท่ีตองการคน ในสวนตัวไมเห็นดวย ถาจะนํารายชื่อท่ีมีอยูมาเชื่อมโยงเพ่ือคนหาแปลงท่ีมีแตละแปลง

นางสาวอัจฉรา  วัฒนะเจริญ ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารเงินกองทุนการปฏิรูปท่ีดิน ไดตั้ง
ขอสังเกตวา ท่ีอธิบายวาแบง 3 กลุม โดยอธิบายวากลุมท่ีสามารถชําระหนี้สินไดเนื่องจากมีรายไดนอกภาค
การเกษตร ซึ่งกลุมเหลานี้เปนกลุมผูท่ีเสียผลประโยชน จากท่ี ผอ. ฉลองกลาววา โครงการของรัฐลมเหลว ถาไมนํา
รายไดนอกภาคเกษตรมาวิเคราะห กลุมนี้จะไดสิทธิหมด ถาหากมองในดานของความเปนธรรม ดังนั้นไมควรนํา
รายไดนอกภาคเกษตรมาวิเคราะหดวย เพราะถือวามาจากพ้ืนฐานโครงการกองทุนท่ีดินดวยกัน เพราะไมเชนนั้น
จะเกิดสองมาตรฐาน หากขอมูลจากตัวเลขจริง ติดลบก็ติดลบ ตรงนี้ตองมีเกณฑในการคิดกอนวาจะคิดอยางไร
เพราะในความเปนจริงมีการเปดชองตั้งแตแรกอยูแลว วาโครงการสงเสริมของรัฐดําเนินการลมเหลว ตองแกปญหา
ในการชดเชย เม่ือมีชองทางนี้อยูแลวก็นํามาดําเนินการ ซึ่งก็เห็นดวยกับการชดเชยอยูแลว เพียงแคตองมาคิดวาจะ
ใชเกณฑอะไรในการชดเชยเทานั้น

นางสาวจุฑาสินี ขําวิไล ชี้แจงวา หลักเกณฑการวิเคราะหของคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตร
แหงชาติ (กบส.) ท่ีผานมา นอกจากจะพิจารณาการชําระหนี้แลว ตองพิจารณาดวยวามีรายไดจากแหลงไหน
หลักเกณฑในการชําระหนี้สูญท่ีผานมา นอกจากจะพิจารณารายไดหลังหักคาใชจายแลว ยังอนุญาตใหนําทรัพยสิน
มาพิจารณาดวย หลังจากพิจารณาแลววาหนี้สิน ทรัพยสินมีเทาไร มีการหาตัวเลขให แตไดบอกไปวาสวนใหญถา
นํารายไดเฉพาะการเกษตรอยางเดียวคงไมผานการพิจารณา  ในความเปนจริงการชําระหนี้ เกษตรกรจะนํารายได
ท้ังในและนอกภาคการเกษตรมาชําระอยูแลว จะพิจารณาจากรายไดทางการเกษตรอยางเดียวคงไมใช

นายฉลอง มณีโชติ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี กลาววา ถาบอกวาสาเหตุ
จากดินเลว 80 % การจัดกลุมความสามารถในการชําระหนี้ ก็ไมสามารถตอบไดวากลุมนั้นจะอยูในพ้ืนท่ีดินดี หรือดินเลว

ประธานคณะกรรมการฯ กลาววา เห็นดวยกับผูเชี่ยวชาญอัจฉรา ในกรณีนี้ถาจะศึกษาปญหา
ความลมเหลวก็ไปศึกษาในเรื่อง 1) โครงการ 2) เกษตรกร 3) รายไดจากโครงการ ถาศึกษาจากตรงนี้จะพิสูจนไดวา
โครงการลมเหลว หากจะนํารายไดนอกภาคการเกษตรเขามา ซึ่งเปนเรื่องของความเปนอยู เรื่องของรายไดเกษตรกร
สามารถดํารงชีวิตในภาคเกษตรไดหรือไม นาจะเปนคนละประเด็นกัน ถาจะศึกษาเพ่ือจะโยงผลการศึกษาไปเชื่อม
ในเรื่องหนี้สิน เพราะฉะนั้นจะตองนําเฉพาะเรื่องของโครงการ นอกนั้นไมตองกลาวถึง ไมเชนนั้นจะเหมือนกับวา
เกษตรกรกลุมหนึ่งมีความสามารถในการชําระหนี้ได แตเกษตรกรอีกกลุมหนึ่งไมมีความสามารถในการชําระหนี้
เพราะฉะนั้นผลการศึกษาก็จะตอบในเรื่องการลมเหลวของโครงการไมใชลมเหลวในเรื่องของเกษตรกร และ
สามารถนําไปตอยอดในเรื่องของการชําระหนี้ได
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นางสาวจุฑาสินี ขําวิไล ไดอธิบายวา ถากลาวถึงความลมเหลวของโครงการ ในระยะท่ี 1 ระยะท่ี
2 มีผลงานวิจัยของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปญหาตอนนี้คือจะทําอยางไรท่ีจะตัดหนี้สูญ ซึ่งหากจะตัดหนี้สูญตอง
ยึดตามแนวทางของคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแหงชาติ (กบส.) วามีวิธีการดําเนินงานอยางไร จากท่ี
ยกตัวอยาง หากจะนํารายไดจากโครงการตามท่ี ผูเชี่ยวชาญอัจฉรากลาวมาก็สามารถทําได แตไมใชแนวทางท่ี
กบส. ใชในการดําเนินการ เพราะแนวทางท่ี กบส. ดําเนินการจะเปนการนํารายไดท้ังหมดหักคาใชจายในครัวเรือน
และนํามาหักหนี้สินอ่ืน ๆ

นางบุญธิชา ชมชื่น ผูเชี่ยวชาญดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน สอบถามวา
รายงานการวิจัยท่ีศึกษาอยูเห็นตางกับ กบส. ไดหรือไม ถายึดแนวทางของ กบส. ก็ไมตองทําการวิจัย ในการทํา
วิจัยเพ่ือใหเห็นความแตกตาง รายไดนอกภาคเกษตรไมไดเปนผลของการดําเนินงานโครงการ เพราะฉะนั้นใน
ความเห็นนาจะเห็นตางจาก กบส. ได

นางสาวจุฑาสินี ขําวิไล ชี้แจงวา แมไมไดนํารายไดนอกภาคเกษตรมารวม ก็จะเห็นวาเกษตรกรมี
รายไดในภาคเกษตรเฉลี่ยประมาณ 30,000 บาท/ครัวเรือน/ป

ประธานคณะกรรมการฯ สอบถามวา การท่ี กบส. กําหนดในเรื่องรายได มีการแจงหรือไมวาเปน
รายไดทุกประเภท หรือรายไดเฉพาะการเกษตร ถาไมไดแจงก็สามารถนําเฉพาะรายไดในภาคเกษตรมาคิดอยาง
เดียวก็ได รายไดนอกภาคเกษตรก็ไมเก่ียวของ ถาไมไดกําหนดวาตองเปนรายไดจากภาคการผลิต รายไดนอกภาค
การผลิต รายไดจากแรงงาน และรายไดจากอ่ืนๆ ถาไมกําหนดแนนอน แสดงวานํามาคิดท้ังหมด เพราะฉะนั้นใน
สวนนี้รายไดก็ตั้งสมมุติฐานวาเปนรายไดจากภาคการผลิต ซึ่งไมไดมีผลแตกตางกันเลยก็ไมจําเปนจะตองบอกวา
รายไดในภาคเกษตรหรือนอกภาคเกษตร

นางสาวจุฑาสินี ขําวิไล กลาววา จากท่ีไดประสานกับ กบส. แจงวาในการตัดหนี้สูญครั้งท่ีแลว
จํานวน 1,397 ราย กบส. นํารายไดท้ังในการเกษตรและนอกภาคเกษตรมาใชในการวิเคราะห

นายฉลอง มณีโชติ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี สอบถามวา กลุมท่ีสามารถ
ชําระหนี้ไดสวนใหญมีรายไดนอกภาคเกษตรใชหรือไม ถาใชก็ตองไปพิจารณาวารายไดนอกภาคเกษตรมาจากการ
ดําเนินการอะไร สมมุติวาไปรับจางนอกภาคการเกษตร บุคคลเหลานี้อาจจะตองไลออกจากท่ี ส.ป.ก.

นางสาววิไลลักษณ เพชรลอม ผูอํานวยการสํานักวิชาการและแผนงาน เพ่ิมเติมวา ประเด็นท่ี
กลาวถึงในเรื่องนี้เปนการศึกษาความสามารถในการชําระหนี้ใชหรือไม เพราะฉะนั้นในเรื่องของรายไดคงตัดไมได
ไมวาจะภาคเกษตรหรือนอกภาคเกษตร เพียงตองมาวิเคราะหตอวา รายท่ีมีความสามารถในการชําระหนี้มีรายได
จากอะไร ไปศึกษาตรงนี้เพ่ิม สมมุติวาชําระหนี้ไดจากรายไดนอกภาคการเกษตร อาชีพในภาคเกษตร ปลูกอะไร
ถึงไดลมเหลวไมมีรายได จึงตองไปหารายไดจากท่ีอ่ืน

ประธานคณะกรรมการฯ กลาววา เอกสารเรื่องนี้เปนเอกสารวิจัย ท้ังนี้มอบหมายใหนายธนู มีแสงเงิน
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ผูอํานวยการสํานักบริหารกองทุน และนางสาวอัจฉรา วัฒนะเจริญ ผูเชี่ยวชาญดานการ
บริหารเงินกองทุนการปฏิรูปท่ีดินเปนผูอานผลงานวิจัยนี้
มติท่ีประชุม รับทราบความกาวหนา และใหปรับปรุงตามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
เรื่องท่ี 4.2 ขอเสนอโครงการวิจัย  จํานวน 2 เรื่อง

(1) แนวทางดําเนินงานภายหลังศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดตามโครงการกองทุนท่ีดิน
จังหวัดอุดรธานี : กรณีศึกษา กรณีนายไสว เชิดทองและพวก
โดย นางเยาวนิจ  เพ็ชรน้ําเขียว นิติกรชํานาญการพิเศษ

นายอัครเดช  รมโพธิ์เย็น นิติกรชํานาญการ
สํานักกฎหมาย
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วัตถุประสงค
1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหหลักกฎหมายในคําฟอง คําใหการ และคําพิพากษาของศาลในคดีแพง

ท่ีถึงท่ีสุดแลว ตามโครงการกองทุนท่ีดิน จังหวัดอุดรธานี เฉพาะในกรณีของนายไสว เชิดทองกับพวก
2. เพ่ือศึกษาและคนหาแนวทางดําเนินงานของเจาหนาท่ี ส.ป.ก. ภายหลังศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด

ตามโครงการกองทุนท่ีดิน จังหวัดอุดรธานี เพ่ือหาขอสรุปและเสนอแนะแนวทางแกไขใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ส.ป.ก. และเปนไปตามเจตนารมณของการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

3. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหถึงการควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
โดยเฉพาะในการจัดซื้อท่ีดิน เพ่ือนํามาดําเนินงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม เพ่ือหาขอสรุปและเสนอแนะแนว
ทางแกไขใหมีความโปรงใสสามารถตรวจสอบได

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. ผลจากการศึกษาจะทําใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน สามารถนําหลักกฎหมายท่ีใชในการพิจารณา

ตัดสินคดีนํามาปรับใชเปนแนวทางดําเนินการกับกรณีอ่ืนๆ ซึ่งมีประเด็นขอเท็จจริงอยางเดียวกัน
2. ผลจากการศึกษาจะทําใหทราบปญหาในการดําเนินงานตามโครงการกองทุนท่ีดิน การฟองคดี และ

การบังคับคดี อันจะนํามาซึ่งแนวทางปองกันมิใหเกิดปญหาในลักษณะนี้ข้ึนอีก
ขอบเขตการศึกษา
ในการศึกษานี้มุงเนนถึงการศึกษา วิเคราะหคําพิพากษาของศาลในการนําหลักกฎหมายตางๆ มา

ใชในการพิจารณาพิพากษาคดีตามโครงการกองทุนท่ีดิน จังหวัดอุดรธานี เฉพาะรายนายไสว เชิดทอง
และพวกจํานวน 17 คดี เพ่ือหาขอสรุปของแนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ส.ป.ก. รวมตลอดถึงนําเสนอ
ให มีการแก ไข ปรับปรุงกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของสํานักงานการปฏิรูป ท่ีดินเ พ่ือเกษตรกรรม
ใหดีข้ึนตอไป

วิธีการศึกษา
การศึกษาฉบับนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพดวยวิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research)

รวบรวมหลักกฎหมายท่ีไดจากคําพิพากษาของศาลตามโครงการกองทุนท่ีดิน จังหวัดอุดรธานี เฉพาะรายนายไสว เชิด
ทองและพวกจํานวน 17 คดี ซึ่งเปนสวนสําคัญหรือเปนสวนหลักของการศึกษาครั้งนี้  โดยดําเนินการศึกษาคนควา
กฎหมายปฏิรูปท่ีดินและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ อาทิ ประมวลกฎหมายท่ีดิน ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย หลักกฎหมายปกครอง ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎและระเบียบหลักเกณฑในการปฏิบัติงาน
ของ ส.ป.ก. ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานกองทุนท่ีดิน รวมถึงผลการศึกษาวิจัยและบทความตาง ๆของ
ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการท้ังหลาย แลวจึงทําการวิเคราะหหลักกฎหมายในคําพิพากษาแตละคดีนั้น นํามาสรุปและ
กําหนดเปนแนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ส.ป.ก. ตอไป

ระยะเวลาการศึกษา  ใชเวลาศึกษาประมาณ 2 เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2558
ท่ีประชุมใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังนี้
ประธานคณะกรรมการฯ สอบถาม เรื่องนี้เสนอเปนเอกสารวิชาการใชหรือไม มีขอมูลท่ีตอง

เพ่ิมเติม เชน คําพิพากษา ตองนํามาใสหรือไม ระยะเวลาศึกษา 2 เดือนไมนาจะเพียงพอ ขยายเวลาเปน 6 เดือน
หากเสร็จแลวจะนํามาเสนอคณะกรรมการวิชาการกอนกําหนดก็ทําได

นางอาทิตยา พองพรหม ผูอํานวยการกลุมวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปท่ีดิน ชี้แจงเพ่ิมเติมวา ยังเปน
เพียงขอเสนอ เบื้องตนเปนเพียงแนวคิด หรือเอกสารเชิงหลักการ ท่ีผูศึกษาตองการจะศึกษาเรื่องนี้เทานั้น

นายศักดิ์ชัย แกวศรีนวล หัวหนาผูตรวจราชการ สอบถาม กรณีท่ีทําการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้จะมี
ผลกระทบกับผูปฏิบัติหนาท่ีท่ีผานมาหรือไม
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นางเยาวนิจ เพ็ชรน้ําเขียว นิติกรชํานาญการพิเศษ นักวิจัย ชี้แจง ไมกระทบกับผูปฏิบัติหนาท่ีท่ี
ผานมา แตในการศึกษาวิจัย มีการเสนอแนวทางวา หากเสนอแนวทางนี้จะสามารถทําไดหรือไม จะมีผลตอการ
ทํางานของเจาหนาท่ีหรือไม ยกตัวอยาง กรณีท่ียังไมไดเงินคาท่ีดินคืน หากไปทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
วาหาก ส.ป.ก. ไดท่ีดินคืนมาแลว และท่ีดินปจจุบันมีมูลคาสูงกวาท่ีซื้อมา จะสามารถชดเชยแทนการไปบังคับคดีได
หรือไม หากสามารถทําความตกลงไดก็จะเปนแนวทางหนึ่ง เม่ือ ส.ป.ก. ไมเสียหาย ความรับผิดชอบของเจาหนาท่ี
ก็อาจจะไมมีผล เพราะวาปจจุบันมีการดําเนินการสอบความผิดทางละเมิด สอบผิดทางคดีอาญาและทางแพงก็ยัง
ดําเนินการอยู การศึกษานี้ไมเก่ียวของกัน

ประธานคณะกรรมการฯ กลาววา รับเอกสารชิ้นนี้เปนเอกวิชาการ โดยใหดําเนินการศึกษาตอไป
ท้ังนีม้อบหมายให นายไพโรจน โลกนิยม ผูเชี่ยวชาญดานวิชาการจัดท่ีดิน นางสาวสุรางค ผลประเสริฐ ผูเชี่ยวชาญ
ดานกฎหมายปฏิรูปท่ีดิน นายพงษพิเชษฐ เกาเอ้ียน ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย เปนผูอานเอกสารวิชาการนี้
มติท่ีประชุม รับขอเสนอเปนเอกสารวิชาการ โดยใหดําเนินการตอไป

(2) มาตรการควบคุม ตรวจสอบคําสั่งทางปกครองในการจัดท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมของ ส.ป.ก.
โดย นางเยาวนิจ  เพ็ชรน้ําเขียว นิติกรชํานาญการพิเศษ

สํานักกฎหมาย
วัตถุประสงค
1. เพ่ือคนหาแนวคิดและทฤษฎี ท่ีเก่ียวของกับการควบคุมตรวจสอบการกระทําทางปกครองของ

ฝายบริหาร ซึ่งเปนหลักการท่ีไดรับการยอมรับเปนการท่ัวไป
2. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหถึงการควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

โดยเฉพาะการจัดท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปท่ีดิน ใหชอบดวยกฎหมาย มีหลักประกันในการคุมครองสิทธขิอง
ประชาชน สอดคลองกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใตหลักนิติรัฐ เปรียบเทียบกับหลักท่ีไดรับการ
ยอมรับเปนการท่ัวไป เพ่ือหาขอสรุปและเสนอแนะแนวทางแกไข

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. ทําใหไดทราบแนวคิดและทฤษฎี ท่ีเก่ียวของกับการควบคุมตรวจสอบการกระทําทางปกครอง

ของฝายบริหาร ซึ่งเปนหลักการท่ีไดรับการยอมรับเปนการท่ัวไป
2. ทําใหได ขอสรุปถึงมาตรการ และแนวทางแกไขในการควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานปฏิรูปท่ีดิน

เพ่ือเกษตรกรรม โดยเฉพาะการจัดท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปท่ีดินใหชอบดวยกฎหมายมีหลักประกันในการ
คุมครองสิทธิของประชาชนสอดคลองกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ภายใตหลักนิติรัฐเปรียบเทียบกับ
หลักท่ีไดรับการยอมรับเปนการท่ัวไป

ขอบเขตการศึกษา
งานนี้มุงศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎี ท่ีเก่ียวของกับการควบคุมฝายบริหาร ซึ่งเปนหลักท่ีไดรับการ

ยอมรับเปนการท่ัวไป และหลักกฎหมายปกครอง ซึ่งเปนการกระทําโดยองคกรฝายบริหารเอง แลวจึงนํามา
เปรียบเทียบกับการดําเนินงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม โดยเฉพาะการจัดท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมของ ส.ป.ก.
เพ่ือทําการวิเคราะหทําใหไดผลสรุป เพ่ือนําเสนอใหมีการแกไข ปรับปรุงกฎและแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน
การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมใหดีข้ึนตอไป

วิธีการศึกษา
ศึกษาจากเอกสารโดย รวบรวมเอกสารกฎหมายตาง ๆ ท่ีเปนสวนสําคัญ หรือเปนสวนหลักของ

การวิจัยครั้งนี้  โดยดําเนินการศึกษาคนควากฎหมายปฏิรูปท่ีดินและกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ อาทิ หลักกฎหมาย-
/ปกครอง...
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ปกครอง ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎีกา คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด  กฎและระเบียบหลักเกณฑในการ
ปฏิบัติงานของ ส.ป.ก. ท่ีเก่ียวของกับการจัดท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปท่ีดิน รวมถึงผลการศึกษาวิจัยและ
บทความตาง ๆของผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการท้ังหลาย แลวจึงทําการวิเคราะหวาหลักการหรือมาตรการในกฎหมาย
แตละฉบับจะสามารถนํามาปรับใชเพ่ือเอ้ือตอการปฏิบัติงานของ ส.ป.ก. ไดแคไหน เพียงไร

ระยะเวลาการศึกษา 1 กรกฎาคม 2558 – 30 กันยายน 2558
ท่ีประชุมใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังนี้
ประธานคณะกรรมการฯ กลาว ขอบคุณท่ีศึกษาเรื่องนี้ เพราะจะไดเปนประโยชนกับการ

ปฏิบัติงานของ ส.ป.ก. ในอนาคต เรื่องนี้บางครั้งพลาดไปข้ันตอนเดียวก็ถือวามีความผิด ตองรับผิดชอบ หาก
สามารถศึกษาไดครบทุกข้ันตอน รวมถึงศึกษาคําสั่งทางปกครอง ก็จะมีประโยชนตอเจาหนาท่ี และ ส.ป.ก.
คณะกรรมการวิชาการไมขัดของ และรับเอกสารชิ้นนี้เปนเอกวิชาการ โดยใหดําเนินการศึกษาตอไป ท้ังนี้
มอบหมายให นายไพโรจน โลกนิยม ผูเชี่ยวชาญดานวิชาการจัดท่ีดิน นางสาวสุรางค ผลประเสริฐ ผูเชี่ยวชาญดาน
กฎหมายปฏิรูปท่ีดิน นายพงษพิเชษฐ เกาเอ้ียน ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย เปนผูอานเอกสารวิชาการนี้
มติท่ีประชุม รับขอเสนอเปนเอกสารวิชาการ โดยใหดําเนินการตอไป
เรื่องท่ี 4.3 ผลงานวิจัย จํานวน 2 เรื่อง

(1) รูปแบบการจัดการตลาดผักอินทรีย กรณีศึกษาเกษตรกรผูปลูกผักอินทรีย ตําบลแมทา
อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม
โดย นายธิติพันธ  ศรีภมร เจาหนาท่ีปฏิรูปท่ีดิน

นางสุนทรี  ศักดิ์ประชาวุฒิ นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการ
นางสาวพรพรรณ ปะทาเส นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวเกยูร  เมาทอง เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน
นางสุดา มาลากุล ณ อยุธยา เจาหนาท่ีสถิติชํานาญงาน
สํานกัวิชาการและแผนงาน

วัตถุประสงค
1. เพ่ือศึกษารูปแบบ และวิธีการจัดการการตลาดผักอินทรียของเกษตรกรผูปลูกผักอินทรีย

ตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม
2. เพ่ือศึกษาจุดแข็ง จุดออน โอกาส ปญหา และอุปสรรคของการจัดการการตลาดผักอินทรยี

ของเกษตรกรผูปลูกผักอินทรีย ตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบถึงรูปแบบและการจัดการตลาดผักอินทรีย รวมถึงจุดแข็งจุดออน ปญหาและ

อุปสรรค ในชองทางการตลาดท่ีตางกัน ของเกษตรกรในตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม
2. ไดความรูตนแบบการจัดการการตลาดผักอินทรีย เพ่ือนําไปเผยแพร และขยายผลใหเกษตรกร

ในเขตปฏิรูปท่ีดิน และผูสนใจตอไป
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ประเภทการวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
2. การเก็บรวบรวมขอมูล

1) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการศึกษา คนควา รวบรวมจาก เอกสาร หนังสือ
บทความวิชาการ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ และสื่อตางๆ ท่ีเก่ียวของกับชองทางตลาด และการจัดการตลาด
ผักอินทรียเพ่ือนํามาสรางเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย และจากหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ

/2) ขอมูล...
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2) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) วิธีการสัมภาษณเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยใช
แบบสัมภาษณแบบก่ึงมีโครงสราง (Semi–structured Interview) และการสังเกต (Observation)

ขอบเขตการวิจัย
กรณีศึกษา ผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับตลาดผักอินทรีย ตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ไดแก
1) เจาหนาท่ีสถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน (Institute for a Sustainable Agriculture

Community – ISAC) 3 ราย
2) ผูนําชุมชน ตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม
3) กลุมเกษตรกรผูปลูกผักอินทรีย CSA 1 กลุม ประกอบดวยสมาชิก จํานวน 5 ราย
4) เกษตรกรผูปลูกผักอินทรียตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม จํานวน 3 ราย จาก 3 ตลาด
สรุปผลการศึกษา
1. สถานท่ีตั้งและประวัติความเปนมา ชุมชนตําบลแมทาเกิดข้ึน โดยสันนิษฐานวา เม่ือป พ.ศ. 2186

มีชนเผาตางๆ อพยพมาจากเชียงใหม บริเวณแจงหัวริน ตั้งอยูทางทิศใตของอําเภอแมออน และอยูทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตของจังหวัดเชียงใหม อยูหางจากตัวเมืองเชียงใหมประมาณ 70 กิโลเมตร ภูมิประเทศของ
ตําบลแมทา มีลักษณะเปนพ้ืนท่ีราบเชิงเขา มีเทือกเขานอยใหญสลับซับซอน โดยมีพ้ืนท่ีบริเวณตอนกลางของ
ตําบลตั้งแตเหนือจดใตมีลักษณะเปนท่ีราบริมน้ํา สภาพดินท่ัวไป เปนดินรวนปนทราย เหมาะสําหรับทําการ
เกษตรกรรม

2. เหตุผลและท่ีมาของเกษตรกรท่ีตัดสินใจปลูกผักอินทรีย เกษตรกรมีปญหาหนี้สิน บางคนมีปญหา
สุขภาพ จึงเลิกจากการทําเกษตรเชิงเดี่ยว เชน การปลูกขาวโพดฝกออน แลวหันมาปลูกผักอินทรีย  เพราะเห็นผล
เชิงประจักษจากกลุมผูนําท่ีลงมือทําเกษตรอินทรียวา การทําเกษตรอินทรียสามารถดํารงชีพอยูได และท่ีสําคัญคือ
สามารถปลดหนี้สินได ทําใหเกษตรกรบางรายเริ่มหันมาปลูกผักและทําเกษตรอินทรียกันมากข้ึน

3. กําเนิดตลาดผักอินทรีย เกษตรกรแมทาเปลี่ยนรูปแบบจากการทําเกษตรเคมีเชิงเดี่ยว
เปนการทําเกษตรยั่งยืนและมุงเนนการผลิตแบบเกษตรอินทรีย ตองการแกปญหาหนี้สิน ลดตนทุนการผลิตในเรื่อง
ของการซื้อปุยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืช และลดรายจายในครัวเรือนสําหรับคาอาหารลงไปได แตเนื่องจาก
เกษตรกรมีหนี้สินทําใหนอกจากจะปลูกผักเพ่ือบริโภคในครัวเรือนแลว จําเปนตองมีรายไดจากทําเกษตรอินทรีย

4. รูปแบบการจัดการการตลาดผักอินทรียของเกษตรกรในตําบลแมทา ยึดหลักของสวนประสม
ทางการตลาด 4P ดังนี้ 1) ดานผลผลิต มีการสรางความหลากหลายใหแกผลิตภัณฑ 2) ดานราคา กําหนดราคาผัก
ของกลุมสมาชิกใหเปนราคากลาง โดยจะมีตัวแทนผูผลิต และตัวแทนผูบริโภคสินคาเกษตรอินทรียในจังหวัดเชียงใหม
กําหนดราคารวมกัน 3) ดานสถานท่ีจัดจําหนาย ท้ัง ตลาดสด ตลาดเฉพาะทาง หรือแมแตตลาดในโรงเรียนและ
โรงพยาบาล 4) ดานการสงเสริมการขาย

5. การจัดการ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ของเกษตรกรกลุมผักอินทรีย ตําบลแมทา 1) การกอตั้ง
กลุม ปจจุบันมีกลุมเกษตรกรในเครือขาย จํานวน 20 กลุม ผูท่ีจะเขากลุมไดนั้นตองไดรับมาตรฐาน มอน. หรือ มกท.
2) การจัดการกลุม ในแตละกลุมจะมีสมาชิกโดยประมาณ 4 ราย 3) การตรวจสอบมาตรฐาน ใชมาตรฐานเกษตร
อินทรียภาคเหนือ (มอน.) เปนหลัก 4) กฎระเบียบของเกษตรกรผูจําหนายผลิตภัณฑอินทรียและบทลงโทษของ
เกษตรกรผูจําหนายผลิตภัณฑอินทรีย

6. รูปแบบการตลาดของเกษตรกรผูปลูกผักอินทรียตําบลแมทา มีดังนี้
1) ตลาดระบบสมาชิก Community Support Agrivulture (CSA)

- จุดแข็ง แบงหนาท่ีความรับผิดชอบอยางชัดเจน มีความรับผิดชอบในหนาท่ีตนเองไดเปน
อยางดี มีการชวยกันคิดและนําขอมูลท่ีมีมารวมกันทําใหกลุมมีพลัง เปนกําลังใจซึ่งกันและกันอยูกันเหมือน
ครอบครัว มีการเก็บเงินลวงหนาจากลูกคาทําใหกลุมเกษตรกรมีเงินทุนท่ีใชในการผลิต

/- จุดออน...
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- จุดออน ขาดความรูเรื่องการบริหารจัดการ เชน ระบบการขนสง ผลผลิตยังไมมีความ
หลากหลาย และขอจํากัดของคนรุนใหมในเรื่องความอดทน ความขยัน

- โอกาส เปนตลาดแนวใหมท่ีมีผูสนใจโดยเฉพาะชาวตางชาติท่ีไมสะดวกในการเดินทาง มี
การประชาสัมพันธในเรื่องเกษตรอินทรียอยางตอเนื่องจากสื่อของเชียงใหมอยางตอเนื่อง ทําใหมีโอกาสท่ีจะได
ลูกคาเพ่ิมข้ึน

- ปญหาและอุปสรรค การเดินทางไปมาของลูกคาตางชาติท่ีหมดสัญญาจางงานทําใหยอด
ลูกคาไมคงท่ี และทางกลุมตองหาลูกคาใหมอยูเสมอ

2) ตลาดนัด เจเจ มารเก็ต
- จุดแข็ง เปนตลาดท่ีเปดมานานมีความผูกพันระหวางผูจําหนายและผูบริโภคซึ่งชวย

แนะนํากลุมลูกคาใหมเขามาอยางตอเนื่อง ผลิตภัณฑท่ีนํามาจําหนายเปนผลิตภัณฑอินทรียท่ีสามารถตรวจสอบได
และไดรับมาตรฐานเปนท่ีนาเชื่อถือ

- จุดออน อยูในมุมอับ ไกลจากถนนใหญ คนท่ัวไปมองไมเห็นรูเฉพาะกลุมลูกคาเดิมเทานั้น
แมกาดเริ่มมีอายุมากข้ึนบางครั้งอาจเหนื่อยลาในการทําสิ่งใหมๆ และท่ีสําคัญยังขาดคนรุนใหมมาตอยอด

- โอกาส เปนตลาดท่ีเปดมานานจึงเปนสถานท่ีท่ียังมีลูกคาเขามาอยางตอเนื่อง
กลุมแรงงานตางชาติท่ีไมมีหลักประกันสุขภาพของไทยมาเลือกซื้อผลิตภัณฑอินทรียเพ่ือบริโภคเปนการชวยในการ
ดูแลและรักษาสุขภาพของตนเองในเบื้องตน

- ปญหาและอุปสรรค เปนสถานท่ีเชาทําใหการบริหารจัดการไมสามารถทําไดอยางเต็มท่ี
เกิดความสับสนของลูกคาในเรื่องของวันจําหนายเพราะตลาดจะมีการจัดงานอ่ืนๆ อยูตลอด การตลาดในชวงเชา
และไมมีอาหารปรุงสําเร็จจึงไมสะดวกสําหรับลูกคาท่ีไมมีเวลาทําอาหารเอง

3) ตลาดชองทางเฉพาะ : ขวงเกษตรอินทรีย
- จุดแข็ง บริหารจัดการไดเอง มีสัญญาเชาระยะยาว ผลิตภัณฑท่ีนํามาจําหนายเปน

ผลิตภัณฑอินทรียท่ีสามารถตรวจสอบได พ้ืนท่ีติดถนนสายทองเท่ียวเดินทางสะดวก มีท่ีจอดรถ ผลิตภัณฑ
หลากหลายท้ังเนื้อสัตวและอาหารแปรรูป

- จุดออน เปนตลาดเปดใหมอุปกรณในการอํานวยความสะดวกอาจจะยังไมพรอม
เทาท่ีควร เชน ไฟฟา น้ําประปา หองน้ํา

- โอกาส เปนสถานท่ีท่ีกลุมเกษตรกรใหความคาดหวังถึงการเจริญเติบโต มีความคิดท่ีจะ
ใหขวงเกษตรอินทรียเปนจุดศูนยกลางในการจําหนายผลิตภัณฑอินทรียของภาคเหนือ และมีโครงการในการเปดขวง
เกษตรอินทรียเปนรานอาหารและรานกาแฟ และมีสินคาแปรรูปตางๆ มีการฝกอบรมการทําอาหารแปรรูเพ่ือ
เตรียมการจําหนาย เชน ซีอ้ิว เตาเจี้ยว แยม เปนตน

- ปญหาและอุปสรรค ระยะทางไกลพอสมควร หากเทียบกับระยะทางสําหรับกลุมลูกคาท่ีอยู
ในเมือง อีกท้ังระยะเวลาเชาสั้นเกินไป

4) ตลาดท่ัวไป: หนองหอย
- จุดแข็ง ตลาดหนองหอยเปนตลาดท่ัวไปท่ีสามารถจําหนายสินคาไดตลอดท้ังวัน

จึงสามารถนําผลผลิตมาจําหนายไดมากกวาตลาดอ่ืนๆ ท่ีจะมีลูกคามาแคชวงเชาหรือเย็นเทานั้น
- จุดออน เนื่องจากเปนตลาดสดท่ีมีสินคาหลากหลายจึงหลีกเลี่ยงไมได ท่ีจะมีการ

เปรียบเทียบราคาโดยผูบริโภค ระหวางผลิตภัณฑอินทรียกับเคมี จึงตองมีการทําความเขาใจแกผูบริโภคอยาง
ตอเนื่อง

- โอกาส ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมในเรื่องของสถานท่ี
จําหนาย โดยท่ีกลุมเกษตรกรไมตองไปหาสถานท่ีจําหนายดวยตนเอง รวมไปถึงการประชาสัมพันธท่ีมีอยาง
ตอเนื่องจนเปนท่ีรูจักจนถึงปจจุบัน
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- ปญหาและอุปสรรค เครือขายไมใหความสําคัญกับทางตลาดหนองหอยมากนักเนื่องจาก
พ้ืนท่ีจําหนายมีจํากัดและไมสามารถขยายไดอีก การทํากิจกรรมท่ีตลาดมีนอย และท่ีสําคัญยังไมมีสมาชิกใหมท่ีเขา
มาเพ่ิมเติม การเขาถึงตลาดยากเพราะไมมีท่ีจอดรถยนต และมุมจําหนายยังอยูในสุดของตลาด สวนใหญจะตอง
เปนลูกคาท่ีรูจักอยูแลวถึงจะเขามา นอยครั้งท่ีจะไดลูกคาใหม

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานภาครัฐ

1) สรางความรวมมือระหวางภาครัฐบาล เอกชน องคกรพัฒนาเอกชน เกษตรกร และ
ผูบริโภค

2) สรางความเขาใจและใหความสําคัญกับการบริโภคผักอินทรียแกผูบริโภค
3) สรางความเขาใจกับผูบริโภคเพ่ือไมใหผูบริโภคเกิดความสับสนระหวางผักอินทรียกับผัก

ปลอดภัย
4) ประชาสัมพันธคุณภาพสินคาเกษตรอินทรียใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน
5) ใหความรูแกเกษตรกรเรื่องระบบการจัดการตลาดแบบมีประสิทธิภาพ การแปรรูปและ

พัฒนาผลิตภัณฑตางๆ
6) การใชเทคโนโลยีเพ่ือประชาสัมพันธผลิตภัณฑและชองทางการตลาดของเกษตรกร

ตลอดจนหาชองทางการจําหนายใหครอบคลุมในทุกๆพ้ืนท่ี อยางจริงจังและตอเนื่อง
2. ขอเสนอแนะสําหรับเกษตรกรท่ัวไป

1) เกษตรกรควรพัฒนาใหมีผลผลิตอินทรียประเภท เนื้อสัตว ไข มีการแปรรูปผลผลิตจาก
ผลิตภัณฑอินทรียเพ่ิมข้ึน เชน กับขาวสําเร็จ แยมผลไม ขนมในรูปแบบท่ีรับประทานไดทันที หรือซื้อไปเปนของ
ฝากได

2) เพ่ิมจุดเดนใหตนเอง เชน ตราสัญลักษณ / มาตรฐานสินคา เพ่ือหาจุดขายของตนเองและ
สรางความนาเชื่อถือ และความเชื่อม่ันตอผูบริโภค

3) มีการกําหนดราคาสมเหตุสมผล เปนธรรมตอผูผลิตและผูบริโภค
4) รูปแบบท่ีเหมาะสมในการเริ่มตน คือ รูปแบบตลาดสด เชนเดียวกับตลาดหนองหอย

เกษตรกรไมตองหาสถานท่ีใหม  สรางทางเลือกใหกับผูบริโภค ตลาดสดเปดทําการทุกวันทําใหกลุมเกษตรกร
สามารถหมุนเวียนมาจําหนายไดโดยท่ียังมีเวลาในการจัดการแปลงของตนเอง

3. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต
เนื่องดวยขอจํากัดตางๆของผูวิจัยท้ังในดานของระยะเวลา ตลอดจนระยะทาง ทําใหงานวิจัยชิ้นนี้

สามารถศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นตางๆ ไดอีก เชนการวิจัยตนทุน และผลตอบแทนของการปลูกผักอินทรียและการ
จําหนาย ในทุกชองทางการตลาดอยางครบวงจร

ท่ีประชุมใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังนี้
ประธานคณะกรรมการฯ กลาววา เรื่องนี้ผูท่ีอานคือ  ผอ.ฉลอง  ดร.อาทิตยา และดร.เกียรติยศ

อานแลวเปนอยางไรบาง ขอใหแสดงความเห็นและเสนอแนะสําหรับผลงานเรื่องนี้
นายฉลอง มณีโชติ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี กลาววา ขอมูลเนื้อหา

สมบูรณดีมาก และไดนําขอมูลในเลมนี้ไปใชเปนขอสอบเพ่ือสอบคัดเลือกขาราชการตําแหนงนักวิชาการปฏิรูปท่ีดิน
ครั้งท่ีผานมาดวย

นางอาทิตยา พองพรหม ผูอํานวยการกลุมวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปท่ีดิน กลาววา เลมนี้เหมือน
เปนจุดเริ่มตนของงานในสวนของกลุมวิจัยฯ ท่ีศึกษาเกษตรอินทรีย เพราะเห็นวานาจะเปนอนาคตท่ีดี เปนทิศทาง
ของการพัฒนาเกษตรกรในพ้ืนท่ี ซึ่งตรงนี้ผูเชี่ยวชาญบุญธิชา จะเชี่ยวชาญและเขาใจดีมากเนื่องจากทํามาโดยตลอด
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เกษตรกรท่ีมักจะกลาวถึงเรื่องการตลาด โดยเฉพาะกลุมใหม พ้ืนท่ีใหม ท่ีเริ่มทําก็มีปญหาตรงนี้พอสมควร
เพราะฉะนั้นทางกลุมวิจัยฯ จึงศึกษาพ้ืนท่ีนี้เพราะเชียงใหมมีบรรยากาศเหมาะสมในการขับเคลื่อนงานในลักษณะ
ของเกษตรสีเขียว เพราะมีการรวมมือกันขับเคลื่อนหลายๆ ภาคสวนไปดวยกันจะทําใหงานออกมาดี คงจะไม
แนะนําอะไร แตขอเสริมในเรื่องผลงานซึ่งอาจจะดูยังเปนงานชิ้นเล็กๆ และผูวิจัยยังเปนนองใหม แตก็เห็นวามี
ความพยายามดึงบทเรียนบางอยางออกมาจากเกษตรกร และเห็นไดชัดวา กลุมนี้เดิมเกิดจากกลุมของเอ็นจีโอท่ีนํา
เรื่ององคความรู เรื่องการเชื่อมโยงประสานการทํางานในลักษณะเครือขาย และบูรณาการกับหนวยงานทางภาครัฐ
โดยมีเอ็นจีโอประสานงานและดําเนินการตอเนื่อง จุดนี้เปนจุดท่ีสําคัญท่ีสุดของการท่ีจะทําใหงานอินทรียไมวาจะ
เปนผัก ขาว หรืออ่ืน ๆ ซึ่งทําแลว ชาวบานอยูได ประกอบกับขวงอินทรียท่ีเกิดใหมและเปนรูปแบบท่ีนาสนใจ ซึ่ง
ผูวิจัยไดสรุปในตอนทาย กรณีท่ีเปนพ้ืนท่ีใหม เกษตรกรยังไมเคยทําอาจจะเริ่มตนจากจุดเล็กๆ เชน ปลูกผัก
ปลอดภัยกอนแลวขยับข้ึนไปสูมาตรฐานอินทรีย ตลาดก็จะเปนตัวดึงใหเขาสูมาตรฐานอินทรียเอง ซึ่งในสวนนี้
นักวิจัยเสนอรูปแบบของตลาดท่ีเหมาะสมท่ีจะเริ่มตนใหมคือตลาดสด และความสําเร็จในการท่ีจะไปเปดมุมขายใน
ตลาดสด จะตองอาศัยความรวมมือของทางราชการเขาไปชวยดวยเชนกัน ถาในพ้ืนท่ีไมมีเอ็นจีโอแตมีหนวยงาน
ราชการอ่ืน ๆ  เชน ส.ป.ก. เปนหนวยงานท่ีเขาไปขับเคลื่อน อาจจําเปนท่ีจะตองทํางานในลักษณะไปเชื่อมโยง
เครือขายกับทองถ่ิน หรือหนวยงานอ่ืนท่ีอยูในจังหวัด เพราะฉะนั้นงานชิ้นนี้เปนอีกตัวอยางหนึ่งซึ่งบางรูปแบบ
อาจจะตองนําไปทดลองทําดู หรือไปสงเสริมบางพ้ืนท่ี สวนอีกรูปแบบท่ีนาสนใจ คือ ตลาดระบบสมาชิก (CSA)
เปนเกษตรกรรุนใหม มีความคลองตัว เกงในเรื่องของการประสานงาน การหาตลาด ก็จะเปนอีกรูปแบบหนึ่งท่ี
นาสนใจมาก เรื่องนีน้าจะนําไปตอยอดได ในสวนของเนื้อหาคิดวานาจะสมบูรณแลว

ประธานคณะกรรมการฯ สอบถามวา ในประเด็นท่ีกลาวกันใน เรื่องเกษตรอินทรียไมวาจะไปใน
เวทีไหนก็แลวแต จะกลาวถึงอยู 2 เรื่อง คือ 1. ทําแลวจะไปขายท่ีไหน ไดราคาเทาไร 2. ทําแลวจะมีรายได
มากกวาเดิมหรือเปลา ตรงนี้จากท่ีไปศึกษากันมาในประเด็นพวกนี้มีผลกระทบหรือไม อยางเชน ในกลุมของ
มกอน. มาตรฐานเกษตรอินทรียภาคเหนือ ในประเด็นนี้ทางกลุมมีแนวคิดหรือวิธีการจัดการอยางไร ในเรื่องของ
ตลาดนาจะไมมีปญหาแลวเพราะวาเคยพูดคุยกันแลววา มีการจัดระบบการตลาด มีการรวมตัวกัน สวนเรื่องราคา
รายได เรื่องของการจัดการตลาด มีขอเสนอหรือวาใหขอคิดเห็นในประเด็นเหลานี้อยางไร หรือมีจุดท่ีทําใหมีผล
อยางไรในดานสังคม และดานจิตใจ ขอใหแสดงขอคิดเห็นในเรื่องดังกลาวดวย

นายธิติพันธ ศรีภมร เจาหนาท่ีปฏิรูปท่ีดิน นักวิจัย ชี้แจงวา เรื่องราคาและรายได เรื่องแรกคือ
เกษตรกรกลุมนี้ เดิมขายตามตลาดนัด ตามหมูบานท่ัวไป ตอมาเริ่มขยับเขาไปขายในเมือง ชวงแรกเปนการปรับปรุง
ในเรื่องของสถานท่ีไปขาย เรื่องของระยะทางท่ีไกลทําใหขายแลวไมคุม อุปสรรคมากมายแตขอดีอยางหนึ่งคือตัว
เกษตรกรยังไมถอดใจ พอทําแลวลมเหลวก็พยายามหาชองทางใหมท่ีพอท่ีจะขายไดและขายตอไป คอย ๆ ทําความ
เขาใจกับผูบริโภควาผลิตภัณฑอินทรียดีอยางไร ราคาจะตองเปนเทานี้ ทํามาตั้งแตป 2536 จนถึงปจจุบัน ก็ขายมา
เรื่อย ๆ จนผูบริโภคใหการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ ยอมรับในเรื่องราคา ทําใหเกษตรกรกลุมนี้สามารถจะอยูไดอยาง
ดีแลวก็มีลูกคาอยางตอเนื่อง

ประธานคณะกรรมการฯ กลาววา เรื่องนี้จะไดเปนสวนหนึ่งท่ีจะนําไปพูดคุยในเวที จะไดบอกใน
เรื่องผลการศึกษาของเราวามีประเด็นอยางไรในเรื่องของการทําเกษตรอินทรีย ตองมีพ้ืนฐานทางดานจิตใจกอน
ทางสังคมตองมีการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยไมไดมุงเนนในเรื่องของตลาด และรายไดเพียงอยางเดียว

นางบุญธิชา ชมชื่น ผูเชี่ยวชาญดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน เพ่ิมเติม
กลุมนีเ้ปนกลุมท่ีไดมาตรฐาน “IFOAM” ประเด็นคือไมไดทําแคงานรับรองมาตรฐาน แตทํางานสงเสริมดวย โชคดี
งานสงเสริมท่ีลงไปในชุมชน มีนายก อบต. ซึ่งเปนสามีของคนรุนใหม แกนนําของกลุมท่ีมาขับเคลื่อนโครงการนี้
ไดรับการสนับสนุนจากทองถ่ิน ซึ่งหากสามารถนําไปเชื่อมโยงในสวนของงานท่ีจะเริ่มใหม เชื่อมกับทองถ่ิน กับ
สถาบันการศึกษา กับหนวยงานราชการได ก็มีโอกาสท่ีจะเปนไปไดสูงกวาท่ีจะทําไปแคในพ้ืนท่ีเหลานี้ พยายามโยง
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ไปถึงงานท่ีหนวยงานกําลังทํา กลุมตรงนั้นมีขอดีท่ีไดพอพัฒน ซึ่งเปนผูท่ีชวยปลูกฝงดึงเยาวชนลูกหลานท่ีเรียนจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท กลับเขาไปในพ้ืนท่ีชวยกันทํางานสงเสริมการเกษตร นี้เปนอีกเรื่องหนึ่งท่ี
ส.ป.ก. พยายามใหลูกหลานกลับไปทําการเกษตร เพ่ือใหเห็นแนวทาง ชื่นชมทีมงานวิจัย ท่ีสามารถเก็บขอมูลตรงนี้
ไดละเอียดมาก การคืนขอมูลทําไดดีมากๆ แลวยังสะทอนภาพใหเห็นเรื่องเก่ียวกับงาน ส.ป.ก. ไดเปนอยางดี
เพราะวาตรงนี้เปนพ้ืนท่ีท่ีรัฐบาลไดไปแจกโฉนดชุมชนเม่ือไมนานมานี ้ซึ่งเปนโมเดลท่ีนาจะไปศึกษาเพ่ิมเติมสําหรับ
การบริหารจัดการท่ีดินโฉนดชุมชนโดยกลุมเกษตรกร โดยมี อบต. เปนผูชวยทําเรื่องนี้ แนวทางตรงนี้นาจะทําไดอยู
หากศึกษาเพ่ิมจะทําใหไดรายละเอียดของขอมูลท่ีมากกวานีใ้นดานอ่ืน แตดานนี้ดีอยูแลว

นายศักดิ์ชัย แกวศรีนวล หัวหนาผูตรวจราชการ ขอชื่นชมผลงานชิ้นนี้ ฟงแลวลื่นไหลและเขาใจ
หากเติมในเรื่องปจจัยสําเร็จ คือ คน ทุน อุปกรณ และการจัดการ ก็จะใหงานสมบูรณยิ่งข้ึน ซึ่งสืบเนื่องมาจากท่ี
ผชช.บุญธิชา กลาววาคนในรูปท่ีอยูในเลมรายงานเปนคนรุนใหม เปนคนท่ีมีการศึกษา ถาเขียนไปวาทีมงานตรงนี้
มีชวงอายุเทาไร และการศึกษาระดับไหน เปนตัวเสริมเขาไปวาคนเปนปจจัยหลัก แตถาตั้งแตอดีต จนถึงป 2536
แลวมีภาพเขาไปเชื่อม ในภาพเห็นแตเด็กๆ เปนสวนใหญ เพศชาย เพศหญิงแยกออก แตถาไปเติมวาทีมงานตรงนี้
มีการศึกษาอยางไร แลวศึกษาลึกไปอีก วาครบองคประกอบไหม จบภาคผลิตอยางเดียวหรือมีภาคเกษตรศาสตร
หรือมีนักการตลาดเขาไปอยูดวย ยอยสาขาไปวา นาย ก ข  ค  จบมาดานไหน การศึกษาระดับใด เพราะบอกวา
แบงหนาท่ีกันทําๆ มีพ้ืนฐานการศึกษาท่ีตางกัน ภาคผลิตจบโดยตรงดานการเกษตร ระบุไปอีก วาไมใชจบ
การเกษตรท่ัวไป จบเกษตรดานพืชผัก พวกการตลาดอาจจะมีนักเศรษฐศาสตร องคประกอบแตละคนมีดานใดบาง
จะทําใหสามารถนําไปใช ทําใหเห็นภาพชัดเจนข้ึน เขาใจมากข้ึน จึงจะประสบความสําเร็จ

ประธานคณะกรรมการฯ กลาวเพ่ิมเติมวา เรื่องระดับการศึกษาเปนประเด็นท่ีนาคิด เพราะวา
อยูในวิธีการศึกษา เรื่องคุณสมบัติทางการศึกษาวามีความแตกตางกันหรือไม ในความเปนจริงทุกคนท่ีทําโครงการ
นี้รวมกันอาจจะไมจบทางดานเกษตรเลยก็เปนไปได จะทําใหตอบไดวา คนท่ีเขามาสูภาคเกษตร ถึงแมจะไมมี
ฐานความรูเรื่องเกษตรกรรม แตมีจิตใจท่ีจะเขามาพัฒนาดานการเกษตร มีการเรียนรูเพ่ิมเติมเทานั้นเองก็สามารถ
เขามาใชประโยชน มีกิจกรรมมีการผลิต มีรายไดและสามารถดํารงชีวิติอยูได เรื่องนี้จะมีสวนสําคัญท่ีจะมา
เชื่อมโยงกันงานของ ส.ป.ก. ในเรื่องการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม เพราะฉะนั้นฐานความรูบางครั้งอาจจะไม
จําเปนตองมาจากภาคเกษตรอยางเดียว อาจจะมาจากสาขาอ่ืนก็ได โดยเฉพาะการวิจัยในเรื่องเกษตรกรรุนใหม
ผูท่ีประสบความสําเร็จในปจจุบันนี้ไมใชจบภาคเกษตรกรรมมาดวยซ้ํา จบไอทีบาง จบเศรษฐศาสตรบาง จบวิศวเครื่องยนต
วิศวการบิน มากมายอีกหลายสาขา แลวเขามาทําในโครงการเกษตรกรรุนใหมประสบความสําเร็จ ตรงนี้ควรจะมี
ขอสรุป เสนอแนะวาในเรื่องของกระบวนการท่ีจะเอามาพัฒนาดานการเกษตร ความรูท่ีจะตองมาเรียนรูเพ่ิมเติม
สําหรับท่ีจะไปใชประโยชนจริงๆ ในพ้ืนท่ี เปนสิ่งสําคัญสําหรับการเรียนรูและนําไปปฏิบัติจริง โดยไมใชอาศัยมา
จากฐานความรูเดิมเพียงอยางเดียว

นายฉลอง มณีโชติ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี กลาววา การจัดการระบบ
เกษตรอินทรีย หวงโซเริ่มตั้งแตการเกษตรปจจัยนําเขา ตั้งแตตนน้ํา จนถึงชองทางการตลาด คอนขางจะสมบูรณ
มาก และเปนกลุมท่ีมีการจัดการครบถวน เพียงแตอาจจะไมไดมาเขียนลงเปนแผนภูมิหรือรูปแบบจําลองเรื่องของ
เกษตรอินทรียของกลุมแมออน เพ่ิมเติมในเลมนี้อีก 1 หนา จะเห็นผูท่ีเก่ียวของมากมาย เม่ือจะใชตลาดหวงโซก็จะ
ทําใหเขาใจยิ่งข้ึน และนํารูปแบบนี้ไปเปนตนแบบของพ้ืนท่ีอ่ืน ไมวาจะเปนการจัดการเรื่องตลาด การจัดการ
ความรู การจัดการมาตรฐาน เหมือนตัวอยางของตลาดแบบสมาชิก (CSA) เปนตลาดเกษตรอินทรียท่ีมีแนวโนม
เปดกวาง โดยเฉพาะปจจุบันบูลสกายก็ทําเรื่องพวกขาว รวมท้ังยังเปนนโยบายของนายกรัฐมนตรี คิดวาไมตองทํา
อะไรเพ่ิมเติมมาก แคไปเขียนแผนภูมิเกษตรอินทรียของแมออนก็นาจะเพียงพอแลว

ประธานคณะกรรมการฯ กลาวเพ่ิมเติมวา ใหเขียนใหมีเบื้องหลังวาคนกลุมนี้มีความรูเรื่องอะไร
เหมือนท่ีหัวหนาผูตรวจฯ ใหขอคิดเห็น ลักษณะนี้จะบอกไดวา ภาคการผลิต มีอยูเรื่องเดียววาฐานความรูเดิมเปนฐาน
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สําหรับใชในการคิดวิเคราะห แตในเรื่องของความรู ท่ีจะนําไปปฏิบัติจริง ตองมีการเรียนรูกอนผลิต เหมือน
เกษตรกรรุนใหมท่ีเคยทํา ก็จะทําใหเอกสารวิจัยชิ้นนี้จะไดสมบูรณมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะเรื่องท่ีหัวหนาผูตรวจฯ
บอกวาลองไปเทียบดู วาคนท่ีอยูในโครงการท้ังหมดมีฐานความรูเดิมในเรื่องอะไรบาง นํามาวิเคราะหจะไดมองเห็น
ภาพไดหลายๆ อยาง เพราะฉะนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จะเปนตัวเสริมๆ วาแนวความคิดวิธีการท่ีจะไปพัฒนาคนในภาค
เกษตรกรรมจะไดเห็นชองทางไดมากข้ึน

นายศักดิ์ชัย แกวศรีนวล หัวหนาผูตรวจราชการ กลาวเพ่ิมเติมวา หากผลงานเรื่องนี้เสร็จแลว
เห็นวาควรจะรีบเวียนใหจังหวัด ใหเจาหนาท่ี ท่ีตองทําผลงานประเมินชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ ท่ีอยู
ตางจังหวัดนําไปเปนรูปแบบตั้งแตตนไปจนถึงขอสรุป โดยเฉพาะการเขียนจะไดรอยเรียงใหเขาใจไดงายไมซับซอน
มองเห็นภาพ วิธีการเขียนของตางจังหวัด เขียนกลับไปกลับมา ข้ึนตน การเวนวรรค การยอหนา ไมถูกตอง
เนื่องจากไมถนัด แตถาใหเห็นรูปแบบ มีตัวอยางใหมองเห็นภาพไดเลยก็จะทําใหสามารถเขียนไดถูกตอง
มติท่ีประชุม เห็นชอบ โดยใหปรับปรุงตามท่ีคณะกรรมการฯ ใหขอเสนอแนะ

(2) การศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรพืชในทองถิ่น
กรณีศึกษา : กลุมเกษตรกรนอนนาเครือขายอินแปง อําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร
โดย นางสาวเยาวลักษณ  แกวยอด นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการ

นางสุนทรี  ศักดิ์ประชาวุฒิ นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการ
นางสาวพรพรรณ ปะทาเส นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายธิติพันธ  ศรีภมร เจาหนาท่ีปฏิรูปท่ีดิน
สํานักวิชาการและแผนงาน
นายประภาส  สุขเขียว และสมาชิกกลุมเกษตรกรบานนอนนา

วัตถุประสงค
1. เพ่ือศึกษาพืชในทองถ่ินท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจในชุมชนของกลุมเกษตรกรนอนนา
2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาพืชในทองถ่ินสูพืชเศรษฐกิจชุมชนของกลุมเกษตรกรนอนนา
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. เกษตรกรมีรายไดจากการผลิต และจําหนายพืชในทองถ่ินอยางตอเนื่อง
2. เกษตรกรเห็นความสําคัญของทรัพยากรพืชในทองถ่ิน มีการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืน
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ คือ พ้ืนท่ีบานทางาม บานหวาน ตําบลบอแกว

อําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร
2. ขอบเขตดานประชากร สมาชิกเครือขายอินแปงกลุมเกษตรกรนอนนา พ้ืนท่ีบานทางาม บานหวาน

ตําบลบอแกว อําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร จํานวน 10 คน
3. ขอบเขตดานเนื้อหา ศึกษาในประเด็นตางๆ ดังนี้

1) ชนิด และลักษณะพืชทองถ่ินตางๆท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจในทองถ่ินนั้น
2) แนวทางการพัฒนาพืชทองถ่ินสูพืชเศรษฐกิจชุมชน

รูปแบบของงานวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยประยุกตใชกระบวนการวิเคราะหชุมชนแบบมีสวนรวม (Participatory

Rural Appraisal : PRA)

/ข้ันตอน...
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ข้ันตอนการวิจัย
1. การเตรียมการ

- การคนหาปญหา จัดเวทีสนทนากลุม
- การพัฒนาโจทยจากขอมูลท่ีไดในเวทีสนทนากลุม
- การจัดประชุมชี้แจงโครงการตอชุมชนและกําหนดแผนการศึกษา

2. การศึกษาขอมูล
- ศึกษาบริบทชุมชน
- ศึกษาทรัพยากรชุมชน
- ศึกษาชนิดพันธุพืชท่ีมีในแปลงเกษตรกรและปาหัวไรปลายนา
- ศึกษาชนิดพืชท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจในชุมชนเพ่ือนําไปพัฒนาใหเกิดมูลคาทาง

เศรษฐกิจตอไป
3. การวิเคราะหขอมูล

- การวิเคราะหขอมูลโดยชุมชนมีสวนรวม
- การวิเคราะหขอมูลโดยคณะผูวิจัย

4. การสรุปผลการวิจัย
สรุปผลการศึกษา
1. ลักษณะท่ัวไปของพ้ืนท่ีในเขตปฏิรูปท่ีดินตําบลบอแกว การใชประโยชนสวนใหญ คือ ทํานาขาว

ปลูกยางพารา และมันสําประหลัง ดินสวนใหญเปนชุดดินโพนพิสัย ลักษณะดินเปนดินตื้นมีศิลาแลงโผลกระจัด
กระจายอยูท่ัวไป ซึ่งเปนอุปสรรคตอการเกษตร ดินมีการระบายน้ําดีปานกลาง ความอุดมสมบรูณต่ํา

2. กลุมและเครือขาย ป 2544 เครือขายอินแปงไดเขามามีสวนรวมสนับสนุนกิจกรรมในพ้ืนท่ี
ตําบลบอแกวในเรื่องการทําเกษตรยั่งยืน ตอมาในป 2556-2557 ผูนําเครือขายอินแปงและทายาทสมาชิก
เครือขายอินแปง ไดรวมกับเกษตรกรท่ีผานการอบรมเกษตรกรรุนใหม ขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุมยอยในระดับ
หมูบาน จากบานทางามและบานหวาน ตั้งเปนกลุมชื่อ “กลุมเกษตรกรนอนนา” ผลิตพืชผัก เลี้ยงสัตว และจัดการ
ดานการตลาดของพืชผักท่ีปลูก โดยใชพ้ืนท่ีลานคาชุมชนบริเวณตลาดเทศบาลอําเภอบานมวง

3. ทรัพยากรพืชในทองถ่ิน มีพืชกินดอก/กินยอด ไมผล สมุนไพร และไมใชสอย รวมจํานวน 85 ชนิด
สวนใหญจะเปนพืชผักพ้ืนบาน และพืชผักตามฤดูกาล พืชท่ีมีมาก คือ ขาว ตะไคร กลวย มะเขือ ขา ถ่ัวลิสง และไผ

4. พืชทองถ่ินท่ีจะพัฒนาสูพืชเศรษฐกิจชุมชน กลุมมีการผลิตขาวเปนพืชหลัก มีความหลากหลาย
ของสายพันธุ ผลิตเพ่ือบริโภคและจําหนาย ท้ังในรูปแบบแปรรูปและเมล็ดพันธุ สวนพืชรอง ไดแก ตะไคร ขา และ
กลวย มีการผลิตเพ่ือบริโภคและเหลือเพ่ือจําหนาย โดยมีการทําน้ําตะไคร ลูกประคบ ขาวตมกลวย เปนตน และใน
สวนของพืชผักพ้ืนบาน เชน ผักหวานปา หมอนอย พบนอยหรือปานกลาง แตใหรายไดสูง ไมเพียงพอตอการ
จําหนายในชุมชน

5. แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรพืชในทองถ่ิน มีการเนนการผลิตพืชผัก
เพ่ือการบริโภค หรือเพ่ือผลิตเปนอาหารสําหรับคนในชุมชน และขยายสูตลาดภายนอกชุมชน ดวยการแปรรูป
สินคา เชน ขาว กลวย ตะไคร เปนวัตถุดิบสําหรับการบริโภค ใชสอย โดยมีแผนการผลิตสินคาพืชผักท่ีไดรับ
มาตรฐานความปลอดภัยและการผลิตทางการเกษตรท่ีดี รวมถึงกาวสูระบบเกษตรอินทรีย นอกจากนี้ กลุมยังมี
แผนการเพ่ิมปริมาณ ชนิดพันธุพืชผักพ้ืนบาน พันธุไมทองถ่ินเพ่ือสรางแหลงอาหารเพ่ิมใหกับชุมชน อนุรักษความ
หลากหลายของชนิดพันธุพืชผักพ้ืนบานและพันธุไมทองถ่ิน ท้ังนี้การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรพืช
ทองถ่ินตองอาศัยการสนับสนุนดานองคความรู เทคนิคการผลิต รวมถึงดานการแปรรูป บรรจุภัณฑ ตลอดจน
ชองทางการตลาดท้ังภายในชุมชนและตลาดนอกชุมชน โดยกลุมเกษตรกรนอนนาไดรับการสนับสนุนจาก ส.ป.ก.
อยางไรก็ตาม กลุมตองใชเวลาในการเรียนรูและปรับวิถีการผลิตเชนกัน /ขอเสนอแนะ...
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ขอเสนอแนะ
1. ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาความหลากหลายของพืชในทองถ่ิน และใหความสําคัญกับ

การเพ่ิมปริมาณการผลิต และจําหนายพืชผักพ้ืนบาน
2. สรางความตอเนื่องในการจําหนายสินคา
3. สรางความเชื่อม่ันใหกับผูบริโภคโดยการปฏิบัติเพ่ือเขาสูมาตรฐานการผลิตท่ีปลอดภัยหรืออินทรีย
4. การเชื่อมโยงกับกลุม/องคกรภายนอกในลักษณะเครือขายดานองคความรูการผลิตและดาน

การตลาดใหมากข้ึน
ท่ีประชุมใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังนี้
ประธานคณะกรรมการฯ กลาววา โครงการวิจัยนี้ มีหลายเรื่องท่ีตองนําไปตอยอด โดยเฉพาะ

กลุมเกษตรกรนอนนา ซึ่งสวนใหญเปนคนรุนใหม คืนกลับสูทองถ่ิน อาสากลับไปพัฒนาทองถ่ิน ซึ่งถางานวิจัยนี้
ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการแลว ตองการใหขยายผลแนวทางการศึกษาให ทุก ๆ จังหวัดไดเรียนรู
กระบวนการ เพราะเชื่อมโยงหลายเรื่อง โดยเฉพาะโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช การฟนฟู และการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยขอให กวด. เชื่อมกับ สพท. เพ่ือตอยอดในพ้ืนท่ีปาหัวไรปลายนา และถามีการศึกษาตรงนี้
จะเปนการตอบโจทยของกรมปาไมไดวา ปจจุบัน ส.ป.ก. สงเสริมไมเศรษฐกิจ ไดเกิน 20% หรือไม ปาหัวไรปลาย
นาท่ัวประเทศมีจํานวนเทาไร ควรมีการสนับสนุนการปลูกไมเศรษฐกิจ โดยเฉพาะไมทองถ่ินท่ีเปนอาหาร เปน
สมุนไพร เชน ผักหวานปา และขอใหแกไขในเรื่องชื่อพันธุขาว คือ ขาว กข 105 ใหแกไขเปนขาวขาวดอกมะลิ
105 และใหปรับการใชคําใหเปนภาษากลาง เชน ขาวตมกลวย ใหแกไขเปนขาวตมมัด เพราะงานวิจัยตอง
เผยแพรออกไป

นางสาวสุรางค ผลประเสริฐ ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายปฏิรูปท่ีดิน ไดกลาววา เครื่องแกงสมัยนี้
สามารถทําสงขายแบบสําเร็จรูปได ไมทราบวากลยุทธทางการตลาดไดนําในสวนนี้มาใชประโยชนหรือไม

ประธานคณะกรรมการฯ กลาวเสริมวา ปจจุบันนี้ ทางศูนยอินแปงมีปญหาเรื่องวัตถุดิบในการ
ผลิตผงนัว ซึ่งกลุมเกษตรกรท่ีผลิตผงนัวไดมีการประชาสัมพันธในเฟซบุค ทําใหมีการสั่งซื้อจากตางประเทศเขามา
คือ ประเทศเยอรมันและอังกฤษ ซึ่งสั่งซื้อมาจํานวนมาก แตทางกลุมมีปญหาเรื่องวัตถุดิบท่ีจะนํามาทําผงนัว จึงอาจ
ตอยอดกับกลุมเกษตรกรนอนนา วาจะรวมมือกันในเรื่องวัตถุดิบไดหรือไม ขอใหลองดู เพราะผงนัวเปนชูรสท่ีเกิด
จากธรรมชาติ สามารถตอยอด ขยายผลไดจากงานวิจัยนี้

นางสาวเยาวลักษณ แกวยอด นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการ นักวิจัย กลาววา เรื่อง
เครื่องแกง มีกลุมแมบานสนใจแตยังไมมีความม่ันใจ อยางไรก็ตาม มีรานเครื่องแกงท่ีรับซื้อวัตถุดิบในการทํา
เครื่องแกง เชน ตะไคร แตจากการพูดคุยกับกลุมแมบาน ก็เปนการจุดประกายความคิดท่ีจะนําไปสูการลองทําขาย
ในตลาดชุมชนตอไป

นายปราโมทย จิตตสกูล วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ กลาววา ตองการใหเพ่ิมเติมเรื่องการใช
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือชวยการลดตนทุนการผลิตในทุกแผนการผลิต

นางอาทิตยา พองพรหม ผูอํานวยการกลุมวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปท่ีดิน กลาววา งานวิจัยชิ้นนี้
เปนลักษณะการวางแผนชุมชนแบบมีสวนรวม โดยใชกระบวนการวิจัย ในตอนแรกไมไดมองเรื่องตลาด แตทํา
ควบคูกับโครงการตลาดผักท่ีจังหวัดเชียงใหม จึงคิดวานาจะนําสิ่งท่ีไดเรียนรู คือ การมองตลาดควบคูไป จึงไดเชิญ
คุณธิติพันธมาเปนผูรวมวิจัย นอกจากนี้ ทางผูประสานอินแปง ไดทําเรื่องการตลาด โดยเปนสวนของการรวบรวม
สินคาจากการทําเกษตรผสมผสานของเกษตรกร ซึ่งเม่ือทําตลาดจริง ๆ แลว ปรากฏวาผลผลิตไมเพียงพอกับความ
ตองการของตลาด จึงพรอมท่ีจะโอนตลาดมาใหกลุมเกษตรกรนอนนา โดยในสวนรานเครื่องแกง ซึ่งเดิมเปนตลาด
ของอินแปง มีความตองการตะไครจํานวนมาก อินแปงจึงติดตอมาทางกลุมเกษตรกรนอนนา เพ่ือนําตะไครไปขาย
ให สําหรับตลาดปจจุบันของกลุมฯ เปนตลาดเทศบาลและอินแปง แตยังไมสามารถทําขายในรูปเครื่องแกง สําหรับ

/ปาหัวไร...



- 29 -

ปาหัวไรปลายนาเปนจุดเชื่อมโยงในเรื่องการฟนฟูและอนุรักษพันธุกรรม ความม่ันคงทางอาหาร แตปจจุบันทาง
กลุมวิจัยยังไมสามารถขยายผลท้ังภาคได แตมีการศึกษาท่ีมหาสารคาม กาฬสินธุ และสกลนคร ซึ่งจะพยายาม
เชื่อมโยงกับ สพท. ตอไป

นายฉลอง มณีโชติ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี กลาววา ปจจัยสําคัญท่ีเพ่ิม
เขามา คือ เรื่องความตองการของผูบริโภค เปนการกระตุนใหเกิดความตองการตลาดและการผลิต สําหรับ ส.ป.ก.
ถาวิเคราะหโซนนิ่งแตละจังหวัดจะพบวามีความเหมาะสมของพ้ืนท่ีในการปลูกพืช จะมีเหมาะสมมาก เหมาะสม
ปานกลาง ยกตัวอยางจังหวัดกาฬสินธุ มีพ้ืนท่ีประมาณ 60,000 ไร ปจจุบันพ้ืนท่ีไมเหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจ
13 ชนิดนี้ ถาพ้ืนปาหัวไรปลายนา มีการปลูกพืชและมีผลผลิตดี ชาวบานอยูได สามารถนําไปเปนแบบใชกับพ้ืนท่ี
นั้น ๆ ได ทําใหพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีจะทําแคบลง ก็นําผลการศึกษาครั้งนี้ไปเปนโมเดลพัฒนาในพ้ืนท่ี ส.ป.ก. โดยการ
นําขอมูลชุดดินไปครอบกับพ้ืนท่ีหัวไรปลายนา ก็จะทําใหรูชุดดินท่ีเหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดใด เม่ือรูแลวก็ไป
ทําโซนนิ่งพืชชนิดนั้น ๆ เพ่ือการสงเสริมจะไดไปในทิศทางเดียวกัน

ประธานคณะกรรมการฯ ยกตัวอยางเพ่ิม ใหดูจากการการใชประโยชนท่ีดินของกลุมเกษตรกร
นอนนาซึ่งมีชุดดินอยู นําไปศึกษาในปาหัวไรปลายนาวามีชุดดินเดียวกันหรือเปลา เหมือนกรณีท่ีนําพ้ืนท่ีปาหัวไร
ปลายนาไปปลูกมันสําปะหลังไมเหมาะสมอยูแลวถาดูชุดดินจากโซนนิ่งของกรมพัฒนาท่ีดิน ถาไมเหมาะสมท่ีจะ
ปลูกมันสําปะหลังถาเรามีตัวอยางจากปาหัวไรปลายนาของเกษตรกรนอนนา วาพ้ืนท่ีเหมาะสมในการปลูกไม
ทองถ่ิน ปลูกพืชสมุนไพร ทําใหเกิดรายได สามารถตอบโจทยในการจัดท่ีดินและการใชประโยชนในท่ีดินไดรวมกับ
การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิจะเปนโจทยวิจัยตอไปวามีปาหัวไรปลายนาอยูตรงไหน โดยอาจรวมมือกับจังหวัดใน
การเก็บขอมูลมาหาคาพิกัดลงในแผนท่ีได

นางสาวสุรางค ผลประเสริฐ ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายปฏิรูปท่ีดิน กลาววา หลังจากจัดท่ีดินให
เกษตรกรแลว ตองพิจารณาตอวา เขาอยูไดอยางยั่งยืนหรือไม งานวิจัยนี้ตอบโจทย และถาเปนไปได มีสวนใดท่ี
เปนตัวอยางท่ีดีวาการปฏิรูปท่ีดินประสบความสําเร็จ ใหสังคมไดรับรู ถาเรามีกิจกรรมตรงนี้จะเปนประโยชน เปน
การสนับสนุนผลงานของ ส.ป.ก.

ประธานคณะกรรมการฯ กลาววา งานวิจัยนี้เปนเรื่องใกลตัวเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน และ
ใกลชิดกับภารกิจของ ส.ป.ก. จึงตองมีการขยายผล แตจะทําอยางไรใหทาง กวด. กับ สพท. รวมมือกันนําผล
การศึกษาไปเชื่อมโยงกันเพ่ือใหงานพัฒนาของ ส.ป.ก. มีทางเดินท่ีถูกตอง

นางอาทิตยา พองพรหม ผูอํานวยการกลุมวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปท่ีดิน กลาววา ท่ีผานมา
กวด. ไดประสานกับ คุณวิทยา คําภูแสน เจาหนาท่ี สพท. ในทางปฏิบัติ แตสําหรับการขยายผลจะหารือกันอีกครั้ง
สวนเรื่องปาหัวไรปลายนา มีงานวิจัยอีกเลมท่ีกําลังศึกษาอยู

ประธานคณะกรรมการฯ กลาววา ในการเชื่อมโยงติดตอประสานงานกันนั้น ใหมุงเนน 2 เรื่อง
คือ การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษพันธุกรรมพืช

นายฉลอง มณีโชติ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี กลาวเสริมวา ควรมีการ
เชื่อมโยงกับทางกลุม GIS ดวย เพ่ือใหการทํางานประสบผลสําเร็จไดดียิ่งข้ึน
มติท่ีประชุม เห็นชอบ โดยใหปรับปรุงตามท่ีคณะกรรมการฯ ใหขอเสนอแนะ

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ
นางอาทิตยา พองพรหม ผูอํานวยการกลุมวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปท่ีดิน คณะกรรมการ

และผูชวยเลขานุการ แจงประชาสัมพันธการจัดนิทรรศการงานวิจัย “เกษตรวิจัย เกษตรไทยกาวหนา” ซึ่งเปน
นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายปติพงศ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา) ท่ีตองการจะเผยแพร
งานวจิัยของหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เริ่มแรกลักษณะการนําเสนอ เปนการนําเสนอชิ้นงาน
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